
1 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
ครั้งที ่1/2564 

วันพุธที ่27 มกราคม 2564เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

.    

กรรมการผู้มาประชุม 
๑. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร      ประธาน 
 เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
2. นางอัญชนา  ตราโช       กรรมการ 
 รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
3. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส      กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ      กรรมการ 
 นักบัญชีชำนาญการ 
 ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
5. นางหัทยา ทับสวัสดิ์       กรรมการและเลขานุการ 
 ผู้อำนวยการส่วนบริหารกองทุนภาคการเกษตร    
 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  
 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
1.   นายกุศล  แย้มสอาด   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
2. นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
3. ผู้แทนสำนักงบประมาณ      ติดราชการ 
 

ผู้ชี้แจง 
1.   นางวงวรรณ  พ่ึงพงษ ์     บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด 
2.   นายอรรถสิทธิ์ เรืองศิลป์     ผู้แทนเครือข่ายโคเนื้อไทย 
3.   นางกิตติวรรณ เผ่าพันธ์     ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวรักษิณา สัตย์ชาพงษ์   กรมปศุสัตว์ 
2. นางสาวกรรณิการ์ บุตรคำ   กรมปศุสัตว์ 
3. นางสาวภัสสมณฑ์ แป้นเอม   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4. นางสาวกนกพร วรรณนรากุล   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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5. นางสาวปิยะนันท์ จันเจริญภัทรชัย   กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
6. นางสาวหทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
7. นายณัฐพงศ์ คำบุรี   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
8. นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
9. นางสาวสุมาภรณ์ ไทยวัน   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
10. นางสาวภีสพรรณ เลาสุทแสน     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
11. นางวรมา นพรัตน์   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
12. นายณภัทร  อรุณรัตน์   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
13. นายพนาทิตย์  เลิศประเสริฐกุล   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
14. นายคุณากร  บัวผิน   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
15. นางสาวมาด ี อโศกธรรมรังสี   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
16. นายธนวัฒน์  อุดมสิน   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
17. นางสาวรำบีซา แสงอรุณ   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
18. นางสาวโยษิตา เสร็จกิจ     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
19. นางสาวศุภนิดา เสริฐจันทึก   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
20. นายไพศาล หลังปูเต๊ะ   สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

เมื่อองค์ประชุมครบแล้ว ประธานกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ    
ครั้งที่ 5/๒๕63 เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2563 

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ครั้งที่ 5/๒๕63 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ จำนวน 28 หน้า จัดส่งให้กรรมการ
ทุกท่านพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีกรรมการท่านใดขอแก้ไข จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/๒๕63 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 

มติที่ประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/๒๕63 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 
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ระเบียบวาระท่ี 3     เรื่องเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  ขอปรับแผนการใช้เงินคืนและลดดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (พรีเม่ียม บีฟ) 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า  

๑. ความเปน็มา 
คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 

1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ 
FTA ตามที่กรมปศุสัตว์เสนอ โดยสนับสนุนเงินจำนวน 161 ,781,560 บาท แยกเป็นเงินจ่ายขาด 
4,706,900 บาท เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 79,675,160 บาท เงินกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี  
77,399,500 บาท ระยะเวลาโครงการ 8 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับเงินจากกองทุนฯ (วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563) 
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา จังหวัด
เชียงราย วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทย 
จังหวัดราชบุรี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาโคเนื้อ  จังหวัดตาก เพ่ือดำเนินงานโครงการฯ  
ตามกิจกรรม ดังนี้  
 1.1 เงินอุดหนุนจ่ายขาด จำนวน 4,706,900 บาท  

 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 892,500 บาท   
 2) ค่าใช้จ่ายในการกำกับดูแลโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็น

ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ติดตามโครงการฯ และติดตามงานในพ้ืนที่ เป็นเงิน 3,814,400 บาท 
 1.2 เงินยืมปลอดดอกเบี้ยของกลุ่มวิสาหกิจ 4 เครือข่าย จำนวน 76,185,160 บาท 
  1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างคอกกลาง โรงเก็บอาหาร สำนักงาน อาคารปฏิบัติการ และ
ปรับปรุงคอกกลาง 5,175,160 บาท 
  2) เงินทุนหมุนเวียนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจ 71,010,000 บาท 

 แผนการชำระเงินคืนของเครือข่าย 

   
 1.3 เงินยืมปลอดดอกเบี้ยของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด 3,490,000 บาท 
 1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงแปรสภาพโค 3,490,000 บาท  
 1.4 เงินกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ของบริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด 77,399,500 บาท 

 1) ซื้อโคก่อนขุนและปัจจัยการผลิต 30,000,000 บาท 

ปีท่ี เครือข่าย 
ล้านนา 

เครือข่าย 
นครสวรรค์ 

เครือข่าย 
ราชบุร ี

เครือข่าย 
ตาก 

รวม 
(บาท) 

     1 - - - -  
     2 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 11,600,000 
     3 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 11,600,000 
     4 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 11,600,000 
     5 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 11,600,000 
     6 4,700,000 3,100,000 2,600,000 1,200,000 11,600,000 
     7 4,300,000 2,900,000 2,630,000 1,000,000 10,830,000 
     8 2,635,160 2,530,000 2,190,000 - 7,355,160 

     รวม 30,435,160 20,930,000 17,820,000 7,000,000 76,185,160 



4 
 

 2) จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 7,399,500 บาท 
 3) เงินทุนหมุนเวียน ซื้อโคขุนปลายน้ำเพื่อแปรสภาพ เป็นเงิน 25,000,000 บาท 

  4) ปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือน และอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือทำคอกกลาง (Central 
Feedlot) เลี้ยงโคขุนปลายน้ำ เป็นเงิน 15,000,000 บาท 

 แผนการชำระเงินคืนของบริษัท พรีเมียมบีฟ จำกัด 

ระยะเวลา เงินยืม เงินกู้มีดอกเบี้ย อัตรา รวมทั้งหมด 
(ปี) ปลอดดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย  

ปีที่ 1  9,674,937.50  2,321,985.00  11,996,925.50   3%  11,996,925.50 
 ปีที่ 2  498,571.00 9,674,937.50 2,031,736.88  11,706,677.38   3%  12,205,248.38  
 ปีที่ 3  498,571.00 9,674,937.50 1,741,488.75  11,416,429.25   3%  11,915,000.25  
 ปีที่ 4  498,571.00 9,674,937.50 1,451,240.63  11,126,181.13   3%  11,624,752.13  
 ปีที่ 5  498,571.00 9,674,937.50 1,160,992.50  10,835,933.00   3%  11,334,504.00  
 ปีที่ 6  498,571.00 9,674,937.50 870,744.38  10,545,684.88   3%  11,044,255.88  
 ปีที่ 7  498,571.00 9,674,937.50 580,496.25  10,255,436.75   3%  10,754,007.75  
 ปีที่ 8  498,571.00 9,674,937.50 290,248.13  9,965,188.63   3%  10,463,762.63  
 รวม  3,490,000.00  77,399,500.00  10,448,932.50  87,848,456.50   91,338,456.50  

2. ข้อเท็จจริง  
 2.1 กองทุนฯ ได้โอนเงินให้กรมปศุสัตว์เพ่ือดำเนินโครงการฯ ปีที่ 1 งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2563 จำนวน 91,104,260 บาท และงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จำนวน 67,339,700 
บาท รวมจำนวน 158,443,960 บาท ภายหลังจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายเงิน พบปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ กิจกรรมการเลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน 
ดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 30 ของเป้าหมายโครงการในปีที่ 1 โดยมีสาเหตุดังนี้ 
   1) เกิดสถานการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 ทำให้การเคลื่อนย้ายโคดำเนินการได้ 
ไม่สะดวก 
   2) ราคาโคในท้องตลาดปรับสูงขึ้น ซึ่งเกินกว่าราคาที่วิสาหกิจชุมชนรับซื้อจากเกษตรกร 
ดังนั้น เกษตรกรจึงไม่ขายโคให้กับวิสาหกิจชุมชน  
   3) เกิดภัยแล้งยาวนานต่อเนื่อง อาหารสัตว์ไม่สมบูรณ์ การผสมพันธุ์โคให้ลูกติดยาก จึงมี
ผลผลิตน้อยกว่าปกติ  
   4) สมาชิกวิสาหกิจส่วนใหญ่ขาดความมั่นใจ เนื่องจากกรมปศุสัตว์ จ่ายเงินรับซื้อโคล่าช้า
เกินกำหนดตามแผน สมาชิกกลุ่มจึงจำเป็นต้องจัดสรรและจำหน่ายโคให้บุคคลภายนอกไปก่อนเพ่ือเป็นรายได้
ครัวเรือน 
   5. กรมปศุสัตว์ชี้แจงว่า ในการปฏิบัติงานโครงการ เจ้าหน้าที่จะมีคู่มือในการดำเนินงาน  
ซึ่งปรากฏว่าระเบียบในคู่มือในส่วนของขนาดอายุ น้ำหนักโคในแต่ละรุ่น (โคก่อนขุน-โคกลางน้ำ-โคปลายน้ำ)  
ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนงานโครงการ ทำให้เจ้าหน้าที่เกรงว่าจะผิดระเบียบของส่วนราชการ 
จึงชะลอการจ่ายเงินในการจัดซื้อโคให้กับสมาชิกวิสาหกิจ 
   อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินการปรับแก้ไขระเบียบคู่มือในการดำเนินงาน
โครงการให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ และจ่ายเงินให้กับสมาชิกวิสาหกิจเพ่ือให้ดำเนินการได้แล้ว  
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   จากการลงพ้ืนที่ติดตามโครงการฯ พบว่า วิสาหกิจชุมชนฯ ได้รับงบประมาณล่าช้าในการ
ดำเนินโครงการจัดหาโค จึงไม่สามารถจำหน่ายโคขุนให้กับบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ได้ตามแผน โดยทาง
บริษัทฯ ได้รับเงินจากกรมปศุสัตว์ จำนวนรวม 80,889,500 บาท ดำเนินการในส่วนของการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ห้องเย็น อาคารจอดรถ การจัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ส่วนการเลี้ยงโคขุน
ปลายน้ำเพ่ือแปรสภาพยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากจำนวนโคขุนจากเกษตรกรเครือข่ายมีน้อยและไม่
พร้อมจำหน่ายให้กับบริษัทฯ เนื่องด้วยปัญหาที่กล่าวมา ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการฯ ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ทำให้การขับเคลื่อนโครงการฯ  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายกิจกรรมที่
กำหนดไว้ในรอบปีที่ 1  
    
 2.2 ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ณ 31 ธันวาคม 2563 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
     1. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจสิติกส์
ครบวงจรหว่งโซ่อุปทาน วิสาหกิจชุมชน 4 กลุ่ม 

1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
   
  
 
  

 1.2 ติดตามงาน 
 1.3 การก่อสร้าง/ปรับปรุงคอกกลาง 

                 1.3.1 ก่อสร้างคอกกลางเลี้ยงขุนต้นนำ้/กลาง
น้ำ (feedlot) ของเครือข่ายเกษตรกร 1 แห่ง (3 หลัง) 
                 1.3.2 ก่อสร้างอาคารที่พักและเกบ็ของ
เครือข่ายเกษตรกร 1 แห่ง (1 หลัง) 
                 1.3.3 ปรับปรุงคอกกลางเลี้ยงโคขุนต้นน้ำ/
กลางน้ำ (feedlot) ของเครือข่ายเกษตรกร 1 แห่ง (1 หลัง) 
          1.4 เลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน 
                1.4.1 เลีย้งโคก่อนขุน 
                1.4.2 เลีย้งโคขุน 

 
 

930 ราย 
 
 
 

 
4 ครั้ง 

 
1 แห่ง 

 
1 แห่ง 

 
1 แห่ง 

 
 

1,620 ตัว 
1,740 ตัว 

 
 

ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 
- กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุ

สัตว์ 370 ราย 
- เครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด 560 ราย 

(เครือข่ายฯ ละ 140 ราย) 
 
 
   
   ปรับปรุงแล้วเสร็จ ร้อยละ 63 
  (คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน   
   กุมภาพันธ์ 2564) 
 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
 
371 ตัว ร้อยละ 22.90 
599 ตัว ร้อยละ 34.42 

     2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแปรรูปและขยายโอกาส
ทางการตลาด บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด 
        2.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
        2.2 สร้างห้องผลิต 
        2.3 สร้างห้องเย็น 
        2.4 อาคารจอดรถ 
        2.5 เลี้ยงโคก่อนขุนและจัดหาปัจจัยการผลิต  
        2.6 จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์  
        2.7 ซื้อโคขุนปลายน้ำเพื่อแปรสภาพ 
        2.8 ปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือน และอุปกรณ์ 

 
 

1 แห่ง 
1 แห่ง 
1 แห่ง 
1 หลัง 

1,260 ตัว 
9 รายการ 
3,000 ตัว 

1 แห่ง 

 
 

 
  ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
 
 
987 ตัว ร้อยละ 87.33 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
1,961 ตัว ร้อยละ 65.37 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100  
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
   3. ค่าใช้จ่ายการให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตและ
การเลี้ยงโคเนื้อของกรมปศุสัตว์ (จ้างเหมา ติดตามงาน 
ฝึกอบรม) 

1,369,300 
บาท 

1,238,850 บาท ร้อยละ 90.47 

   4. งบประมาณที่เบิกจ่าย 157,074,663 
บาท 

123,650,049 บาท ร้อยละ 78.72 

3. ข้อเสนอของกรมปศุสัตว์ 

 กรมปศุสัตว์  จึ งได้มีหนั งสือที่  กษ 0614/36718 ลงวันที่  29 ตุลาคม 2563 แจ้งผลการ
ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA เสนอมายังสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือสรุปประเด็นปัญหา และเสนอขอปรับลดดอกเบี้ยและปรับแผนการชำระเงินคืนของ 
บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด โดยขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ จำนวน 77,399,500 บาท จากอัตราร้อยละ 3 เป็น
อัตราร้อยละ 1 โดยขอปรับลดเฉพาะที่ครบกำหนดชำระหนี้เงินกู้ในรอบปีที่ 1 เป็นจำนวนดอกเบี้ยที่ลดลง
เท่ากับ 1,547,900 บาท และขอปรับแผนการชำระเงินต้นในปีที่ 1 – 8 ดังนี้  

ปีที ่ แผนเดิม แผนใหม่ 
วันครบกำหนดชำระ จำนวนเงิน (บาท) วันครบกำหนดชำระ จำนวนเงิน (บาท) 

1 16 กุมภาพันธ์ 2564 11,996,925.50 16 กุมภาพันธ์ 2564 6,063,495.00 
2 16 กุมภาพันธ์ 2565 12,205,248.38  16 กุมภาพันธ์ 2565 12,797,571.43 
3 16 กุมภาพันธ์ 2566 11,915,000.25  16 กุมภาพันธ์ 2566 12,687,714.29 
4 16 กุมภาพันธ์ 2567 11,624,752.13  16 กุมภาพันธ์ 2567 12,068,000.00 
5 16 กุมภาพันธ์ 2568 11,334,504.00  16 กุมภาพันธ์ 2568 12,377,857.14 
6 16 กุมภาพันธ์ 2569 11,044,255.88  16 กุมภาพันธ์ 2569 11,758,142.86 
7 16 กุมภาพันธ์ 2570 10,754,007.75  16 กุมภาพันธ์ 2570 11,448,285.71 
8 16 กุมภาพันธ์ 2571 10,463,762.63  16 กุมภาพันธ์ 2571 11,138,428.57 

รวม  91,338,456.50  90,339,495.00 
 

เหตุผลในการขอปรับลดดอกเบี้ยและปรับแผนการชำระเงินของบริษัท พรีเมียมบีฟ จำกัด มี
ดังต่อไปนี้ 

3.1 ฟาร์มของเกษตรกรส่วนใหญ่ในเครือข่ายยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม ยังไม่
ปลอดโรค FMD และยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ทำให้บริษัทฯ ต้องซื้อโคจากฟาร์มที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานแล้วในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด เพ่ือใช้เอกสารมาตรฐานฟาร์มประกอบการส่งออก 

3.2 เนื่องจาก บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด ต้องการปรับปรุงฟาร์มให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานฟาร์มก่อนการรับซื้อโคเข้าขุน เพ่ือให้สอดคล้องกับการนำเข้าแปรสภาพในโรงงานมาตรฐาน ทำให้
การรับโคเข้าคอกขุนล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด 

3.3 ผลกระทบเกิดจากสถานการณ์โรคระบาด COVID - 19 เช่น 
   1) กลุ่มลูกค้า ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ปิดให้บริการ 
   2) กลุ่มร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ปิดให้บริการ ส่งผลให้จำเป็นต้องนำชิ้นส่วนหลัก 

หรือ Prime cut มาเฉลี่ยขายในราคากำไรน้อยให้กับ Modern Trade แทน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสมดุล  
   3) เครื่องในวัว หนังวัว หรือ by products ไม่สามารถขายได ้
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   4) การก่อสร้าง ดำเนินการได้ช้ากว่าแผนเนื่องจากขาดแคลนแรงงาน ประกอบกับร้าน
วัสดุก่อสร้างปิดดำเนินการชั่วคราว 

   5) อุปกรณ์บรรจุหีบห่อหลายรายการต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีต้นทุนในการจัดการสูง
กว่าสภาวะปกติ 
 

4. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 

ฝ่ าย เลขานุ การฯ  ได้ น ำเรื่ อ งขอปรับลดดอกเบี้ ย  และปรับแผนการชำระเงิน เสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกรมปศุสัตว์ 
ที่ขอปรับลดดอกเบี้ยและปรับแผนการชำระเงินคืนโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ 
FTA ของบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด โดยให้ปรับลดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมที่คิดดอกเบี้ยเฉพาะรอบปีที่ 1 จาก
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และปรับแผนการชำระเงินคืนในปีที่ 1 - 8 และให้นำเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ หน้า 
3.1-24 – 3.1-33) 

ระยะเวลา เงินยืม เงินกู้มีดอกเบี้ย อัตรา รวมทั้งหมด 
(ปี) ปลอดดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย  

 ปีที่ 1  190,000  5,099,500.00  773,995.00    5,873,495.00   1%  6,063,495.00  
 ปีที่ 2  300,000  10,328,571.43  2,169,000.00  12,497,571.43   3%  12,797,571.43  
 ปีที่ 3  500,000  10,328,571.43  1,859,142.86  12,187,714.29   3%  12,687,714.29  
 ปีที่ 4    500,000  10,328,571.43  1,549,285.71  11,877,857.14   3%  12,377,857.14  
 ปีที่ 5  500,000  10,328,571.43  1,239,428.57  11,568,000.00   3%  12,068,000.00  
 ปีที่ 6  500,000  10,328,571.43  929,571.43  11,258,142.86   3%  11,758,142.86  
 ปีที่ 7  500,000  10,328,571.43  619,714.29  10,948,285.72   3%  11,448,285.72  
 ปีที่ 8  500,000  10,328,571.42  309,857.14  10,638,428.56   3%  11,138,428.56  
 รวม  3,490,000  77,399,500.00  9,449,995.00  86,849,495.00   90,339,495.00  

  

 ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ได้ให้ความเห็นประกอบการพิจารณา ดังนี้  
1) ในปัจจุบัน กองทุนอ่ืนๆ และสถาบันการเงินหลายแห่งต่างก็มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่

ผู้กู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้แก่ การลดดอกเบี้ย การปรับลดเงินต้นที่ต้องชำระ การพักชำระหนี้ 
เป็นต้น โดยความช่วยเหลือพิจารณาจากเหตุผลความจำเป็นและปัจจัยที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละราย
ตามความเหมาะสม (Case by Case) 

2) หากมีการปรับลดให้เฉพาะดอกเบี้ยโดยไม่ลดจำนวนเงินต้นที่ต้องชำระในงวดที่ 1 ให้ อาจ
กระทบกระเทือนต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่เสนอมา เนื่องจากโครงการนี้มีลักษณะแตกต่างจาก
โครงการอ่ืนตรงที่มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ด้วย ส่วนโครงการอ่ืนๆ จะเป็นเงินยืมปลอดดอกเบี้ยซึ่งจะขอขยาย
ระยะเวลาชำระหนี้หรือลดจำนวนเงินที่ต้องชำระต่องวด 

3) เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีถัดไป กรมปศุสัตว์จะต้องเตรียม
แผนป้องกันความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในโครงการแล้ว ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ไม่ได้นำมาเป็นแนวทางในการ
วางแผนป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ 
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5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 จะเห็นชอบให้ปรับลดดอกเบี้ ยและปรับแผนการชำระเงิน คืนโครงการฯ ตามมติ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในข้อ 4 
หรือไม ่ 
  
ความเห็นที่ประชุม 
 ประธานกรรมการ (นายฉันทานนท์ วรรณเขจร) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต
และการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (พรีเมี่ยม บีฟ) ได้แบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. เงินจ่ายขาด 2. เงินยืม
ปลอดดอกเบี้ย และ 3. เงินกู้มีดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 3 เพ่ือให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อที่จะนำโค
เนื้อมาส่งต่อบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ซึ่งเป็นโรงแปรสภาพโค ซึ่งนำโคที่รับมาขุนต่อและนำมาแปรสภาพ 
ผลิตเป็นชิ้นเนื้อเพ่ือขาย โดยในปีที่ผ่านมา มีการขอเงินกู้เพ่ือนำไปดำเนินงานโครงการฯ เป้าหมายการดำเนินงาน
เพ่ือขยายโรงงาน และซื้อโคมาเลี้ยงเพ่ิมเติม โดยมีการดำเนินงานมาได้ระยะหนึ่ง ปรากฏว่าเกิดปัญหาในการ
ดำเนินงาน 2 ประการ ประการแรก  การแพร่ระบาดของ COVID - 19  ประการที่สอง เครือข่ายเกษตรกรและผู้
ซื้อโคมาเลี้ยงมีราคาสูงขึ้น จึงส่งผลให้ซื้อโคได้จำนวนน้อยลง และไม่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามจังหวัดได้
ประกอบกับร้านอาหารต้องทำการปิดตัวลง ทำให้เกิดปัญหาเป็นลูกโซ่ บริษัทฯ รับซื้อโคมาไม่ได้ตามเป้าหมาย 
และไม่สามารถทำการแปรสภาพได ้     จึงทำให้มีเนื้อโคออกจำหน่ายลดลงรวมกับตลาดรับซื้อลดลง เนื่องจาก
เงินกู้ของเครือข่ายเกษตรกรมีการปลอดดอกเบี้ย แต่ในส่วนของบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด เป็นนิติบุคคล ถ้า
นิติบุคคลเกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรมีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ3 ซึ่งปีนี้ได้รับผลกระทบจาการดำเนินกิจการของ
บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด จึงมีความประสงค์ขอลดดอกเบี้ยจากร้อยละ 3 เหลือเพียงร้อยละ 1 โดยขอปรับลด
เฉพาะปีที่ 1 และได้นำเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ พิจารณา โดยพิจารณาจาก
ผลประกอบการ หากบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ไม่ได้รับการพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ ก็จะขาดสภาพคล่องใน
การดำเนินธุรกิจ จนส่งผลกระทบในปีถัดๆไป คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จึงมีมติเห็นควรลด
ดอกเบี้ยจากร้อยละ 3 ให้เหลือเพียงร้อยละ 1 ตามที่บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัดเสนอ โดยมีการเทียบเคียงกับ
สถาบันการเงิน และกองทุนอ่ืนๆ ที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมซึ่งได้ให้การช่วยเหลือโดยลดดอกเบี้ยให้สูงสุด 
คือ ไม่คิดดอกเบี้ยในปีนั้น หรืออาจพักการชำระเงินต้น พักชำระดอกเบี้ย หรือพักการชำระดอกเบี้ยแต่จ่ายเงิน
ต้นอย่างเดียวก็สามารถทำได้  

 กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ความเห็นว่า 
สถาบันการเงินและกองทุนหลายแห่งมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 
ได้แก่ การลดดอกเบี้ยลงเหลือร้อยละ 0 การพักชำระหนี้เงินต้น แต่ในกรณีของบริษัท พรีเมียม บีฟ จำกัด  
มีสถานะเป็นภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจ กองทุนฯ จึงคิดดอกเบี้ยโดยอัตราอ้างอิงจากอัตราผิดนัดชำระหนี้ 
ร้อยละ 3 ในการเสนอครั้งนี้เป็นการเสนอขอลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้มีดอกเบี้ยเฉพาะปีที่ 1 จากร้อยละ 
3 เหลือร้อยละ 1 

 กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ความเห็นว่า การอ้างอิงถึงสาเหตุการ
แพร่ระบาดของ COVID – 19 ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโคได้ ไม่น่าจะเป็นประเด็นหลักที่ส่งผลให้ราคาตลาด
ของโคเนื้อสูงขึ้น มีความเห็นว่า ราคาโคควรจะถูกลง เพราะสินค้าเนื้อโคขายไม่ได้จากการปิดร้านอาหาร 

 กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่า ตามที่
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงโคเพื่อทดแทนการปลูกข้าวและพืชชนิดอื่นๆ ส่งผลให้เกษตรกร
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เริ ่มหันมาเลี้ยงโคเป็นจำนวนมาก กอปรกับมีความต้องการบริโภคเนื้อโคมากขึ้นทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศ จนส่งผลกระทบต่อระดับราคาโคที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่วนผลกระทบที่เห็นได้ชัดภายหลังการแพร่ระบาดของ 
COVID – 19 คือ ผลกระทบต่อตลาดทั้งในและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายในร้านอาหาร หรือการ
ส่งออกเนื้อโคที่ไม่สามารถกระทำได้ นอกจากนี้ การอนุมัติโครงการที่ใช้ระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้โคเนื้อมี
น้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในโครงการ กระบวนการซื้อขายจึงกระทำได้ยาก 

 กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ความเห็นว่า ไม่ขัดข้อง
กับการปรับแผนการชำระเงินของบริษัทฯ และเห็นด้วยกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือร้อยละ 1 ที่ยังต้องมี
การชำระดอกเบี้ยเนื่องจากเป็นบริษัทเอกชนผู้ประกอบธุรกิจ แต่สำหรับในปีถัดๆ ไป หากเกิดสถานการณ์แบบ
เดียวกันอีกครั้ง อาจจะต้องพิจารณาไปที่วินัยทางการค้าของบริษัท มากกว่าที่จะเสนอขอปรับแผนการชำระหนี้ 
เนื่องจากกองทุนฯ เป็นหน่วยงานราชการที่มุ่งสนับสนุนเกษตรกรเป็นหลัก 

 ประธาน กล่าวว่า เห็นชอบตามที่ฝ่ายเลขาฯ เสนอ โดยตั้งข้อสังเกตว่า ในการพิจารณาให้
ดอกเบี้ ยต้ องพิ จารณ าเป็ น รายปี  ไม่ ใช่ มติที่ ผ ลบั งคับ ใช้ ตลอดทั้ ง โครงการ  ฉะนั้ น  การที่ บ ริษั ท  
พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ขอลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 1 โดยได้มีการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างละเอียดถี่
ถ้วนแล้ว ทั้งในเรื่องขีดความสามารถในการชำระหนี้และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับนโยบายของ
รัฐบาลทีต่้องการช่วยเหลือภาคเอกชน และผู้ประกอบการ จึงต้องมีการเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งสถาบัน
การเงิน และกองทุนอ่ืนๆ ที่มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ หรือเกษตรกรในช่วงการแพร่ระบาดของ 
COVID – 19 โดยเฉพาะผลกระทบในด้านการตลาด ซึ่งเกิดจากการจำหน่ายในประเทศไม่สามารถกระทำได้จาก
การปิดร้านอาหาร ขณะที่สถานการณ์ด้านตลาดต่างประเทศเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากไม่สามารถ
ขนส่งโคไปยังต่างประเทศได ้ 
 

มติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของกรมปศุสัตว์ เพ่ือขอปรับแผนการใช้เงินคืน

และลดดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพการและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ 
จำกัด เปรียบเทียบกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ต่อการดำเนิน
โครงการฯ การตลาด และการขนส่งผลผลิต รวมทั้ง พิจารณาผลประกอบการจากงบการเงินของบริษัทฯ 
ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยมีการ
เทียบเคียงกับการให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงิน และกองทุนอื่นๆ แก่ผู ้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบใน
ลักษณะเดียวกันแล้ว  

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับลดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมเฉพาะรอบปีที่ 1 จากดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
เป็นอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และปรับแผนการชำระเงินคืนในปีที่ 1 - 8 ตามข้อเสนอของกรมปศุสัตว์ ให้แก่ 
บริษัท พรีเมีย่ม บีฟ จำกัด ดังนี้ 
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ระยะเวลา เงินยืม เงินกู้มีดอกเบี้ย อัตรา รวมทั้งหมด 
(ปี) ปลอดดอกเบี้ย เงินต้น ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย  

 ปีที่ 1  190,000  5,099,500.00  773,995.00    5,873,495.00   1%  6,063,495.00  
 ปีที่ 2  300,000  10,328,571.43  2,169,000.00  12,497,571.43   3%  12,797,571.43  
 ปีที่ 3  500,000  10,328,571.43  1,859,142.86  12,187,714.29   3%  12,687,714.29  
 ปีที่ 4    500,000  10,328,571.43  1,549,285.71  11,877,857.14   3%  12,377,857.14  
 ปีที่ 5  500,000  10,328,571.43  1,239,428.57  11,568,000.00   3%  12,068,000.00  
 ปีที่ 6  500,000  10,328,571.43  929,571.43  11,258,142.86   3%  11,758,142.86  
 ปีที่ 7  500,000  10,328,571.43  619,714.29  10,948,285.72   3%  11,448,285.72  
 ปีที่ 8  500,000  10,328,571.42  309,857.14  10,638,428.56   3%  11,138,428.56  
 รวม  3,490,000  77,399,500.00  9,449,995.00  86,849,495.00   90,339,495.00  
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ระเบียบวาระท่ี 3.2  รายงานผลประเมินการประกอบกิจการเพื่อพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยงวดสุดท้ายของ
สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัดโครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์เพื่อรองรับ AEC จังหวัดศรีสะเกษ 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า  

1. ความเป็นมา 
1.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

การแข่งขันของประเทศ มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๕6 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕6 อนุมัติเงินจ่ายขาด
จากกองทุนฯ จำนวน 9,591,852.20 บาท ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) นำไปจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ตามโครงการเพ่ิม
คุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือรองรับ AEC ระยะเวลา 7 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์
การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ทำนิติกรรมสัญญากู้ยืมเงินจาก ธกส. ในวงเงินจำนวน 47,959,261 บาท โดย
โครงการดังกล่าวเป็นการกู้เงินเพ่ือนำไปก่อสร้างโรงอบลดความชื้นข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยวสัตว์ โดยมี
เป้าหมายการรวบรวมข้าวเปลือก 36,000 ตัน/ปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 27,000 ตัน/ปี ทั้งนี้กองทุนฯ จะจ่าย
ชดเชยดอกเบี้ยเป็นรายปี และให้ กสส. เบิกเงินจากกองทุนฯ เพ่ือจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเต็มจำนวนเป็น
ระยะเวลา 3 ปี สำหรับการจ่ายชดเชยดอกเบี้ยในปีที่ 4 – 7 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประเมินผลประกอบการของ
สหกรณ์ฯ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาสัดส่วนการชดเชยดอกเบี้ยจากกองทุนตามความ
เหมาะสมต่อไป  

1.2 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้าง 
การผลิตภาคเกษตร โดยอาศัยคำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 1/2553 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553 มี
มติในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบให้ปรับแผนการใช้เงินเพ่ือให้
สอดคล้องกับดอกเบี้ยที่พึงชำระแก่ ธกส. ดังนี้ 

หน่วย : บาท 
วันที่ แผนชำระดอกเบี้ย (เดิม) แผนชำระดอกเบี้ย (ใหม่) 

(ปีที่ 1) 31 มี.ค. 57  2,397,963.05 564,957.54 
(ปีที่ 2) 31 มี.ค. 58 2,055,396.90 2,254,236.99 
(ปีที่ 3) 31 มี.ค. 59 1,712,830.75 2,000,465.75 
(ปีที่ 4) 31 มี.ค. 60 1,370,264.60 1,596,000 
(ปีที่ 5) 31 มี.ค. 61 1,027,689.45 1,197,000 
(ปีที่ 6) 31 มี.ค. 62 685,132.30 798,000 
(ปีที่ 7) 31 มี.ค. 63 342,566.15 399,000 

รวมเป็นเงิน 9,591,852.20 8,809,660.28 
 

1.3 กองทุนฯ ได้เบิกจ่ายเงินให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธกส. ให้
สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด แล้ว จำนวน 6 งวด เป็นเงิน 8,410,660.28 บาท โดยการจ่ายเงิน
ชดเชยในปีที่ 4 - ปีที่ 6 ได้มีการประเมินผลประกอบกิจการของสหกรณ์ก่อนการจ่ายชดเชย ซึ่งพบว่า ผลการ
ประกอบกิจการของสหกรณ์ฯ ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นเพ่ือเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินของ
สหกรณ์ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้จ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเต็มจำนวนเป็นประจำทุกปี สำหรับการชดเชย
ดอกเบี้ยปีที่ 7 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิม 
ขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  ครั้งที่ 2/๒๕62 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 มีมติให้ฝ่าย
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เลขานุการประเมินผลประกอบการของสหกรณ์ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาสัดส่วนการ
ชดเชยดอกเบี้ยตามความเหมาะสมต่อไป 

2. ผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำส่งผลประกอบกิจการของสหกรณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณา

ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับปีที่ 7 แล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอผลประเมินการประกอบกิจการของ
สหกรณ์ฯ รอบปีบัญชี 2563 เสนอคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕63 ทั้งนี้ อนุกรรมการฯ มีอำนาจในการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ รายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา ที่ประชุมมีมติว่า เนื่องจาก 
งบการเงินของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
รับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกอบกับในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ประสบปัญหาการบริหารจัดการ
ภายในสหกรณ์ฯ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการประกอบกิจการ จึงทำให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  
ไม่เป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ดังนั้น คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ 
จึงมีมติที่ประชุม ดังนี้ 

1. มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดส่งงบการเงินของสหกรณ์ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้วให้ฝ่ายเลขานุการ 

2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประเมินผลประกอบการของสหกรณ์ฯ โดยพิจารณาจากงบการเงิน 
ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดส่งให้ตามข้อ 1 และให้นำผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตาม
เงื่อนไข ดังนี้ 

2.1 กรณีผลประกอบกิจการของสหกรณ์ฯ ในรอบปีบัญชี 2563 ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
แสดงให้เห็นว่าการที่กองทุนฯ ช่วยจ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สหกรณ์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา สามารถ
ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ฯ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังประสบปัญหาในการประกอบกิจการ 
ฉะนั้นเพ่ือให้สหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา
ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สหกรณ์ฯ ในปีที่ 7 เต็มจำนวน 382,657.40 บาท  
     2.2 กรณีผลประกอบกิจการของสหกรณ์ฯ ในรอบปีบัญชี 2563 ไม่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
ให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาเลื่อนการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สหกรณ์ฯ  
ในปีที่ 7 จำนวน 382,657.40 บาท ออกไปอีก 1 ปี เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้ทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการและ
พัฒนาการประกอบกิจการให้ดีขึ้น และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประเมินผลประกอบการของสหกรณ์ฯ สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาสัดส่วนการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. 
ให้สหกรณ์ฯ งวดที่ 7 ตามความเหมาะสมต่อไป 

3. ผลการดำเนินงานตามมติคณะอนุกรรมการฯ 
3.1 สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ได้จัดส่งงบการเงินของสหกรณ์ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้ฝ่ายเลขานุการ ในเดือน
ตุลาคม 2563 เพ่ือให้ฝ่ายเลขานุการ พิจารณาผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือ
พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ปีที่ 7 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 382,657.40 บาท 

3.2 สหกรณ์ฯ สามารถจ่ายชำระหนี้เงินกู้งวดที่ 1-7 ได้ตามจำนวนและกำหนดเวลาที่  
ธ.ก.ส. เรียกเก็บ โดยปัจจุบันสหกรณ์ฯ หมดภาระหนี้จำนวนดังกล่าวกับ ธ.ก.ส. แล้ว  
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3.3 สำหรับการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจรับรองโดยกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว พบว่า สหกรณ์ขาดทุนจากการดำเนินงาน 74,540,781.10 บาท มีสินทรัพย์
หมุนเวียน 618,793,255.17 บาท หนี้สินหมุนเวียน 889,918,588.96 บาท ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ดำเนิน
ธุรกิจ 5 ด้าน โดยมีผลประกอบการแยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

1. ธุรกิจสินเชื่อ ขาดทุน 12,498,680.07 บาท 
2. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ขาดทุน 1,174,672.27 บาท 
3. ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ขาดทุน 18,873,012.84 บาท 
4. ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตสินค้า 

1) ข้าวเปลือก ขาดทุน 5,070,787.63 บาท 
2) แปรรูปอาหารสัตว์ ในปี 2563 สหกรณ์ฯ ได้หยุดการดำเนินธุรกิจ 

5. ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ขาดทุน 1,029,914.47 บาท 
สหกรณ์ฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนทุกธุรกิจเนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายคงที่

ของเจ้าหน้าที่ เช่น เงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ทำให้สหกรณ์ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและต้องบริหาร
เงินกู้จากภายนอกเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนใช้ในการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ  

3.4 ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ระยะเวลา 5 ปี   
(ปี 2561 – 2566) ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ไว้ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) สหกรณ์ฯ ต้องได้ผลกำไรในแต่ละ
ธุรกิจหลัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี และ 2) ลดผลการขาดทุนสะสมลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี พบว่า 
สหกรณ์ฯ ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามตัวชี้วัดความสำเร็จทั้งสองข้อ และไม่สามารถดำเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด นอกจากไม่สามารถทำกำไรได้แล้ว ผลประกอบการกลับขาดทุนเป็นจำนวนมาก ไม่พบการ
ดำเนินการในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านการรวบรวมผลผลิตในปี 2563 ซึ่งเป็นธุรกิจตามโครงการเพ่ิมคุณภาพข้าวเปลือกและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือรองรับ AEC  สหกรณ์รวบรวมข้าวเปลือกได้ จำนวน 5,470 ตัน คิดเป็นมูลค่า 69.22 
ล้านบาท ซึ่งผลการรวบรวมข้าวเปลือกได้ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากผลผลิตของสมาชิกและเกษตรกรมีผลผลิต
ต่อไร่ลดลง ประกอบกับมีคู่แข่งขันเข้ามารับซื้อข้าวจากเกษตรกรจำนวนมาก สหกรณ์ไม่สามารถแข่งขันด้านราคา
ได้ สำหรับการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวบรวมได้ จำนวน 574 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.5 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่า
เป้าหมายเช่นเดียวกัน ผลการดำเนินงานขาดทุนเฉพาะธุรกิจ จำนวน 18.87 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์
มีค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจสูงโดยเฉพาะดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สูงถึง 8,850,245.94 บาท และลงทุนในสินทรัพย์
จำนวนมากทำให้สหกรณ์ต้องรับภาระค่าเสื่อมราคา จำนวน 6.99 ล้านบาท 

4. ข้อคิดเห็นของฝ่ายเลขาฯ จากผลการวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด
 ปีบัญชีสหกรณ์ 2562 - 2563  

4.1 จากอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน พบว่าปี 2563 มีค่าเท่ากับ 0.70 
ซึ่งลดลงจากปี 2562 มีค่าเท่ากับ 0.74 เท่า แสดงให้เห็นว่ากิจการของสหกรณ์ฯ มีสภาพคล่องลดลง  
ทำให้สหกรณ์มีความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นลดลง 

4.2 จากอัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อทุน พบว่า ปี 2563 มีค่าเท่ากับ 30.15 เท่า ซึ่งเพ่ิมข้ึน
จากปี 2562 มีค่าเท่ากับ 10.11 เท่า ซึ่งเกิดจากการที่สหกรณ์ใช้การกู้เงินเพ่ือนำมาลงทุนเหมือนปีที่ผ่านมา 
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เนื่องจาก สินทรัพย์ที่มีส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากหนี้สินมากกว่าทุนของสหกรณ์เอง ทั้งนี้ หากสหกรณ์ฯ หารายได้เข้า
มาไม่เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ สหกรณ์ก็จะประสบปัญหาในอนาคตเพ่ิมข้ึนต่อไป 

4.3 จากอัตรารายได้ต่อสินทรัพย์ พบว่า ในปี 2563 มีค่าลดลง โดยมีค่าเท่ากับ 0.22 เท่า 
ซึ่งในปี 2562 มีค่าเท่ากับ 0.25 เท่า แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีความสามารถในการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่เพ่ือ
ก่อให้เกิดรายไดล้ดลงโดยพบว่ารายได้ในปี 2563 น้อยกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน 

4.4 จากอัตราส่วนกำไรต่อสินทรัพย์ พบว่า ปี 2563 มีค่าเท่ากับ -7.72 ซึ่งลดลงจากปี 
2562 ที่มีค่าเท่ากับ 0.14 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุน และไม่มีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพย์สินที่มีอยู่เพื่อทำกำไร 

 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้พิจารณาผลประกอบกิจการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด 
 ในรอบปีบัญชี 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว พบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขในมติ
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้ งที่  2/2563 ข้อ 2 (2 .2 ) โดยผลประกอบการไม่ดีขึ้น 
กว่าปี 2562 จึงเห็นสมควรเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สกรณ์ฯ ในปีที่ 7 (งวดสุดท้าย) จำนวน 
382,657.40 บาท ออกไปอีก 1 ปี เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ได้ทบทวนแผนฟ้ืนฟูกิจการและพัฒนาการประกอบ
กิจการให้ดีขึ้น โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งผลประกอบการของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด  
ปี 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบรับรองโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ฝ่ายเลขานุการ เพื่อประเมินผลการชดเชย
ต่อไป  

5. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 จะเห็นชอบให้เลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้แก่สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด 
ออกไปอีก 1 ปี ตามมติคณะอนุกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2/2563 ข้อ 2 (2.2) หรือไม่  

 

ความเห็นที่ประชุม 

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่า โครงการได้ทำ
การชำระเงินคืนให้กับ ธกส.เรียบร้อยแล้ว ทางสหกรณ์ต้องการให้ทางกองทุนฯ ชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ
ก่อนการประชุมได้เชิญผู้จัดการให้เข้ามานำเสนอแผนการปฏิบัติงานและชี้แจงปรากฏว่าผลประกอบกิจการ    
มีความล้มเหลวเกือบทุกรายการตั้งแต่การรับซื้อข้าวเปลือกเข้ามาอบ ชะลอการขายและการรับซื้อเพ่ือมา  
เก็งกำไรและยกเลิกการรับซื้อข้าวโพดในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในสหกรณ์มีการปลูกพืชน้อยลงหรือปลูกพืช
แล้วไม่นำมาขายให้กับสหกรณ์ทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับสหกรณ์มีการปล่อยสินเชื่อ
ให้กับสมาชิกที่มาซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งในส่วนใหญ่ตามเก็บไม่ได้ สาเหตุหลัก คือ 1. มีการเปลี่ยนคณะกรรมการ
สหกรณ์ 2. ตามเก็บหนี้สินไม่ได้ 3. กิจกรรมที่ควรดำเนินการแต่ไม่ได้ดำเนินการทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ 
ทางกองทุนฯ มีการให้สหกรณ์จัดทำแผนการฟ้ืนฟูดำเนินงานและให้ดำเนินงานหลายกิจกรรมที่ เป็น
วัตถุประสงค์ของโครงการ เนื่องจากสหกรณ์มีทั้งเครื่องจักรกล โรงเรือน โรงอบ และโกดัง ทางสหกรณ์รับที่จะ
ทำตามแผน แต่ปรากฏว่าสหกรณ์ไม่ได้ทำตามแผนมา 2 ปีแล้ว ปีที่แล้วมีการหยืดหยุ่นให้เนื่องจากเป็นปีแรกที่
ทางสหกรณ์เข้ามาชี้แจงจึงเห็นถึงความตั้งใจของผู้จัดการที่จะทำการหาเงินเข้าสหกรณ์ จึงอนุมัติเงินชดเชยให้ 
ในปี 2563 สหกรณก์็ยังไม่ได้ทำแผนการดำเนินงาน จึงให้เลื่อนการส่งเงินชดเชยออกไป 1 ปี  
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ประธาน (นายฉันทานนท์ วรรณเขจร) กล่าวว่า ในหลักการ สหกรณ์ขอเงินอุดหนุนดอกเบี้ยที่
เกิดจากการไปกู้ ธกส. เพ่ือยกระดับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสหกรณ์ในการบริหารจัดการข้าวเปลือก 
กองทุนฯ จึงได้อนุมัติโครงการฯ และอุดหนุนเต็มจำนวนในช่วง 3 ปีแรก เพ่ือให้สหกรณ์ยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันมากขึ้น มีการพัฒนาและพ่ึงตนเองได้ การกู้ยืมจาก ธกส. ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยทั้งหมด 7 ปี ปีที่ 
1-3 กองทุนฯ จ่ายเต็มจำนวน สำหรับปีที่ 4-7 กองทุนฯ จะพิจารณาขีดความสามารถและผลประกอบการของ
สหกรณ์ ที่ผ่านมา ปีที่ 4-6 สหกรณ์ก็ยังไม่สามารถบริหารจัดการธุรกิจให้ดีขึ้น แต่กองทุนฯ ก็ได้จ่ายชดเชย
ดอกเบี้ยให้เต็มจำนวน ปัจจุบันปีที่ 7 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าควรเลื่อนการจ่ายชำระงวดที่ 7 
เพ่ือใหส้หกรณไ์ดม้ีการพัฒนา ธุรกิจให้ดีขึ้นกองทุนก็จะพิจารณาการชดเชยเงินในงวดที่ 7 ให้กับสหกรณ์ 

กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้ดีขึ้น ในรอบสุดท้ายมีผลกระทบจากโควิด กิจกรรมบางอย่างที่
ไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่สหกรณ์มีการชี้แจ้งเกิดจากการลงทุนที่ผิดพลาด ค่าเสื่อมที่ลงในทรัพย์สิน 
แต่ทรัพย์สินนั้นไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดรายได้ให้กับกิจการ และหนี้ศูนย์เกิดจากการปล่อยหนี้ ที่ไม่ได้ดู
ศักยภาพของลูกหนี้ สหกรณ์ควรทบทวนเรื่องการบริหารจัดการลูกหนี้ให้เร่งติดตามหนี้ เนื่องจากค่าใช้จ่าย 
ที่เป็นค่าเสื่อมไม่สามารถลดลงได้ ค่าใช้จ่ายส่วนอ่ืนที่สามารถลดลงได้ คณะอนุกรรมการฯ ให้พยายามลด 
ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากสหกรณ์ไม่สามารถสร้างรายได้ให้ได้มากขึ้นไปจากเดิม ให้ฟ้ืนฟูกิจการและทำธุรกิจ
อย่างอ่ืนที่สามารถเพ่ิมรายได้ให้กับสหกรณ์ ซึ่งไม่ทราบว่าปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินการหรือไม่ จึงขอกำหนด
เงื่อนไขเลื่อนการชำระเงินให้กับสหกรณ์ออกไปก่อน ให้สหกรณ์สามารถปรับความสามารถของตนเองให้กองทุนฯ 
เห็นถึงการพัฒนา ความพยายามของสหกรณ์ 

ประธาน กล่าวว่า เริ่มต้นสหกรณ์มีการขอให้ชดเชยเฉพาะดอกเบี้ย การกู้เงินจาก ธกส. เนื่องจาก
นำมาบริหารโรงอบความชื้น สหกรณ์มีการดำเนินการแต่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่นำมาเสนอไว้กับกองทุนในการ
ยกระดับพัฒนาสหกรณ์ มีอุปสรรคหลายประเด็นที่สหกรณ์ไม่ได้ดำเนินการตามเป้าหมาย กองทุนได้มีการชดเชย
ดอกเบี้ยให้จนกระทั่งถึงปีที่ 6 แล้ว สหกรณ์ก็ยังไม่ได้มีการพัฒนาขึ้น ปีที่ 7 คณะอนุกรรมการฯ เห็นเจตนา
อยากให้สหกรณ์ยกระดับการพัฒนาจึงเลื่อนการชดเชยดอกเบี้ยออกไป ถ้าปีถัดไปสหกรณ์มีการพัฒนาและมี
แนวโน้มดีขึ้น กองทุนจะมีการชดเชยดอกเบี้ยให้แกส่หกรณ ์

กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า เงื่อนไขโครงการในการชดเชย
ดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์เป็นอย่างไร การช่วยเหลือสหกรณ์พิจารณจากอะไร 

ประธาน กล่าวว่า ประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิกล่าว เช่น 1. การยืนยันว่าจะจ่ายเงินคืนให้กับสหกรณ์ 
(ช่วยให้เปล่า) 2. ถ้ามีเงื่อนไข กรณีที่ไม่ได้ทำตามเป้าหมายจะทำการหยุดการช่วยเหลือ ถ้ามีสัญญาในลักษณะ
แบบนี้จะสามารถทำได้ สัญญาที่กำหนดตั้งแต่ต้น โครงการเข้ามาทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ได้กองทุนก็ต้อง
ช่วยเหลือตามระบบ แต่ถ้ามีเงื่อนไขสหกรณ์ต้องทำตามเป้าหมายแล้วไม่สามารถทำตามเงื่อนไขได้  กองทุนไม่
สามารถชำระดอกเบี้ยให้ได้ไหม 
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กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า เงื่อนไขในแต่ละปีที่ชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์ จะมีการ
พิจารณาชดเชยดอกเบี้ยตามสัดส่วนซ่ึง ปี 1-3 มีการพิจารณาตามแผนปฏิบัติงาน ส่วนปีที่ 4-6 จะพิจารณาผล
ประกอบการของสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาสหกรณ์ก็ยังไม่สามารถพัฒนาการประกอบธุรกิจให้ดีขึ้นได้ กองทุนฯ  
จึงเสนอให้เลื่อนการชดเชยดอกเบี้ยปีที่ 7 ออกไปก่อน 

กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) กล่าวว่า เงื่อนไขในการพิจารณาการ
สนับสนุนดอกเบี้ย ในส่วนสหกรณ์ขาดทุนกองทุนต้องชำระเต็มจำนวนหรือสหกรณ์มีกำไรกองทุนต้องจ่ายตาม
สัดส่วน เมื่อตัวเลขขาดทุนกองทุนต้องทำการชำระให้กับสหกรณ์ตามเงื่อนไข โอกาสที่สหกรณ์จะดีขึ้นมีน้อย 
อยากรู้เงื่อนไขจริงๆในการพิจารณา 

กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กล่าวว่า ต้องย้อนกลับตั้งแต่
ครั้งแรก การอนุมัติโครงการมีการกำหนดเงื่อนไขอย่างไร ต้องพิจารณาไปตามนั้น 

ประธาน กล่าวว่า รายละเอียดในการพิจารณา ปี 4-7 ดูจากการดำเนินการ กรณีมีกำไรให้ชดเชย
ตามสัดส่วน กรณีขาดทุนดูสาเหตุมาจากอะไร 

กรรมการและเลขานุการ กล่าวว่า หากระหว่างดำเนินโครงการพบว่ามีปัญหาไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตามแผนฯ ฝ่ายเลขาฯ ก็จะนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา ซึ่งปี 2562 มีมติว่าให้ฝ่ายเลขาฯ 
พิจารณาผลประกอบการในปีถัดไป 

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ชี้แจงว่า มีการเห็นผล
ประกอบการของสหกรณ์แย่ลงตั้งแต่ปีที่ 4 มีการเชิญผู้จัดการมาสอบถามมีสาเหตุมาจากอะไร ผู้จัดการเรียนว่า 
1. มีการซื้อข้าวเปลือก ข้าวโพดไม่ได้จำนวนตามเป้าหมาย 2. กรรมการชุดเดิมมีการปล่อยสินเชื่อและปัจจัย
การผลิตให้กับสมาชิก โดยมีการผ่อนชำระแต่เรียกเก็บคืนไม่ได้ คณะกรรมการของสหกรณ์มีความประสงค์   
ที่จะให้สหกรณ์ดีขึ้น เมื่อกองทุนฯ เห็นถึงการพัฒนา แผนปฏิบัติงานของสหกรณ์จะทำการสนับสนุนสหกรณ์
อย่างเต็มที่ ถ้าสหกรณ์ไม่มีแผนการดำเนินงานและการพัฒนา เมื่อถึงกำหนดก็มารับเงินชดเชยจากกองทุนฯ 
คิดว่าเงื่อนไขไม่มีเนื่องจากการจ่ายเงินมีลักษณะจ่ายขาดใช้เงินกองทุน 9.5 ล้าน แต่ให้เป็นรายปีตามดอกเบี้ยที่
สหกรณ์ต้องจ่ายให้กับ ธกส. เพียงแต่ว่าตอนนั้นคณะกรรมการฯ เห็นว่ามีการจ่ายแต่ละปีไม่เห็นถึงการพัฒนา
ตามโครงการ เพ่ือให้เห็นถึงศักยภาพของสหกรณ์กองทุนฯ มีการกำหนดเป็นเงื่อนไข ถ้าสหกรณ์ทำแผนปฏิบัติ
งานปรับป รุ งดี ขึ้ น กองทุ น จะชำระตามกำหนด  ในปี ที่  4 -6  ที่ จ่ าย ให้ เพ ราะ เห็ น ถึ งความตั้ ง ใจ 
ในการดำเนินงานแต่สหกรณ์ยังประสบผลขาดทุนอยู่แต่ดีข้ันกว่าที่ผ่านมา ในปี 63 ไม่มีอะไรดีขึ้น 

ประธาน กล่าวว่า สหกรณ์กันทรลักษ์ช่วยสรุปการดำเนินงานของสหกรณ์เนื่องจากสหกรณ์มีผล
ขาดทุน กรรมการอยากทราบว่าผลขาดทุนเกิดจากสาเหตุใดหลังจากที่ได้เงินไป มีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

ผู้ชี้แจง (สหกรณ์กันทรลักษ์) ชี้แจงว่า ประสบปัญหาขาดทุนตั้งแต่กระบวนการรวบรวมข้าวปี 
2557 สหกรณ์มีการทำแผนฟ้ืนฟูสหกรณ์ระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีภาระที่ต้องรับผิดชอบ
เรื่อง ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย ซึ่งมีการกู้เงินจาก ธกส. ค่อนข้างสูงมีการพยายามปรับปรุงกิจการด้านต่างๆ  
จนกระบวนการปรับปรุงในเรื่องแผนงานต่างๆ ซึ่งปีที่ผ่านมาประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภายใน ทำให้การฟ้ืนฟู
สหกรณ์ ไม่ เป็นไปตามแผนงานที่ควรจะเป็น มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเข้ามา คณะกรรมชุดใหม่  
ทำให้นโยบายต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป ในปีนี้คณะกรรมการระดับจังหวัดสั่งการเรื่องของปัญหาร่วมกันโดยมีทีม
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จังหวัดร่วมกับ ธกส. สำนักงานตรวจ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม มีการทำงานเรื่องของการเสนอการฟ้ืนฟูทุกข้ันตอน  
โดยมีการปรับปรุงแผนหลัก 5 เรื่องได้แก่ การแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องทางบัญชี การบริหารเข้าที่ประชุม 
ทุกเดือน โดยคณะกรรมการแบ่งชุดการทำงานเพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่างบเดือนธันวาคม 
สามารถนำการแก้ไขข้อบกพร่องของคณะกรรมการระดับจังหวัดและมีแนวโน้มจะดีข้ึนกว่าทุกปี ที่ผ่านมา 

ประธาน สอบถามว่า ภาระด้านเงินต้นและดอกเบี้ยที่สูง ดอกเบี้ยไม่ถือว่าเป็นภาระเนื่องจากใช้
เงินกองทุนฯ ชดเชยทั้งหมด 

ผู้ชี้แจง (สหกรณ์กันทรลักษ์) ชี้แจงว่า ในส่วนนี้เนื่องจากสหกรณ์ทำธุรกิจหลายอย่างมีการกู้เงิน
จาก ธกส. ในหลายส่วนซึ่งงบประมาณแต่ละธุรกิจที่ได้กู้มาทั้งหมด 1 ,000 กว่าล้านบาท จึงส่งผลในภาพรวม
ของสหกรณ์ การก่อสร้างค่อนข้างเยอะในการสำรองเงินที่ใช้จริงต่อปี ทั้งดอกเบี้ยและค่าเสื่อม 70 ล้านบาท  

กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า หมายความว่ามีการก่อสร้าง 
ในสิ่งที่ไม่จำเป็นมากเกินไป หรือไม่ 

ผู้ชี้แจง (สหกรณ์กันทรลักษ์) ชี้แจงว่า สหกรณ์กันทรลักษ์เป็นสหกรณ์ใหญ่ระดับจังหวัด รองรับ
นโยบายการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชผลทางการเกษตรที่ภาครัฐสนับสนุน สหกรณ์รองรับการ
ดำเนินการในทุกเรื่องในด้านการเกษตรทำให้มีการก่อสร้างในการรวบรวม ยางพารา ข้าวเปลือก ข้าวสาร  
มันสำปะหลัง พืชผลทางการเกษตร สหกรณ์กันทรลักษณ์ จุดรวบรวมใหญ่ ทำให้มีการก่อสร้างเพ่ือที่จะ
ช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนนั้นด้วย จึงใช้งบประมาณในการก่อนสร้างค่อนข้างมาก และแผนธรุกิจการ
ดำเนินการในค่าเสื่อมยังไม่คุ้มค่าเรื่องการลงทุน 

กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ธรุกิจปกติ เช่น ธรุกิจที่ซื้อมา
ขายไป ธรุกิจที่แปรรูปหรือธุรกิจที่มีกำไร เกษตรกรมีการนำพืชมาขายให้กับสหกรณ์หรือไม่ เมื่อเกษตรกรเห็น
พ่อค้าคนกลางให้ราคาสูงกว่าสหกรณ์สมาชิกนำไปขายให้กับพ่อค้าคนกลาง สหกรณ์ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ 
สหกรณ์ต้องมีวิธีจูงใจให้กับเกษตรกร กรมตรวจเข้าตรวจสอบหรือไม่ มีการตามหนี้หรือไม่ หนี้สินที่เก็บไม่ได้เริ่ม
เก็บไดแ้ล้วหรือไมม่ีการบังคับใช้กฎหมายหรือไม่  

ผู้ชี้แจง (สหกรณ์กันทรลักษ์) ชี้แจงว่า ธรุกิจมีหลายรูปแบบ ธรุกิจที่ซื้อมาขายไป ธรุกิจที่แปรรูป  
ที่เริ่มมีกำไร เช่น ข้าวส่งที่โลตัสได้ราคาค่อนข้างสูง ในปีนี้ราคาวัตถุดิบค่อนข้างต่ำกว่าทุกปี ค่าเสื่อมมีการลดลง
ถดถอยตามระยะเวลา เกษตรกรนำพืชมาขายให้กับสหกรณ์ค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีการแข่งขันระหว่าง
สหกรณ์กับพ่อค้าคนกลาง กรมตรวจมีการเข้ามาตรวจอย่างเข้มงวดทั้ง 3 ส่วน ธกส. กรมตรวจบัญชี  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการตามหนี้ 

ประธาน กล่าวว่า ตามเป้าหมายการสร้างโรงอบลดความชื้นโดยมีเป้าหมายข้าวเปลือก 36,000 ตัน 
ข้าวโพด 27,000 ตัน ทำได้เท่าไร ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปหรือไม่ 

ผู้ชี้แจง (สหกรณ์กันทรลักษ์) ชี้แจงว่า ตอนนี้ข้าวเปลือก 1,000 ตัน เนื่องจากการรวบรวมข้าวแปรรูป
ข้าวเปลือก ข้าวโพดมีการคุยบริษัทที่จะทำการจ้างอบ คาดการว่าปีนี้จะมีจำนวนมาก เป้าหมาย 10,000 ตัน 

ประธาน กล่าวว่า ปีนี้จะขอดูการพัฒนาสหกรณ์และงดการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ 
เพ่ือดูการเปลี่ยนของสหกรณ์มีการพัฒนา ความก้าวหน้าที่ดีขึ้นก็จะชำระดอกเบี้ยให้ในปีถัดไป 

ผู้ชี้แจง (สหกรณ์กันทรลักษ)์ กล่าวว่า ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่กองทุนฯ ยังคงให้โอกาส 
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กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) สอบถามว่า ถ้ามีการชำระงวดนี้ไป สุดท้าย 
ปิดโครงการนี้ไม่สามารถเพ่ิมขีดความสามารถได้ ไม่เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือ สหกรณ์ก็ยังคงเป็นหนี้
เหมือนเดิมไม่ได้ทำให้สหกรณ์เข้มแข็งขึ้นเป็นสิ่งที่กองทุนฯ เป็นห่วง เงินจำนวน 74 ล้านบาท ที่ขาดทุนเป็นเงิน
สะสมหรือเฉพาะปีนี้ ขาดทุนสะสมจำนวนเท่าไร ที่มีการชี้แจงว่ามีเงินอยู่ 600 กว่าล้านบาท แต่มีหนี้สิน  
800 กว่าล้านบาท และยังขาดทุนสะสมอีก 200 กว่าล้านบาท แผนฟื้นฟูคาดว่ากี่ปีจะหมดหนี้ 

ผู้ชี้แจง (สหกรณ์กันทรลักษ์) ชี้แจงว่า 74 ล้านบาท เป็นเงินขาดทุนเฉพาะปีนี้เนื่องจากมีการ
สำรองหนี้ ขาดทุนสะสมจำนวน 200 กว่าล้านบาท ณ ตอนนี้เหลือ 186 ล้านบาท แผนการฟ้ืนฟู 5 ปี ปีที่ผ่าน
มาเรื่องนโยบายเรื่องของการสำรองหนี้ของกองตรวจใหม่มีการปรับเรื่อง ภาคการเกษตรไม่เหมือนกับภาคออม
ทรัพย์ ภาคเกษตรมีการคิดกับเกษตรกรต่อปีการสำรองหนี้มีจำนวนมากเนื่องจากมีการชำระเงินกู้ค่อนข้างสูง
และมีดอกเบี้ยที่ยังไม่ได้รับกับสมาชิกจำนวน 100 กว่าล้าน การสำรองในปีที่แล้วชำระหมดทำให้ขาดทุน  
หนี้การค้าที่มีอยู่ทุกประเภทให้เข้าตามระเบียบ ปีนี้ จะเริ่มนำลูกหนี้ที่สำรองแล้วกลับเข้ามาแก้ไขตาม
กระบวนการ ทั้งในเรื่องของเงินสด และเรื่องบัญชีเป็นแผนการแก้ไขในปี 2564  มีแนวโน้มในเรื่องของกำไร 
ธุรกิจไหนที่ทำแล้วขาดทุนสหกรณ์ได้ทำการยกเลิกไปแล้ว 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้มีความต้องการให้สหกรณ์มีการพัฒนาจะทำให้กองทุนฯ 
ตัดสินใจได้ง่ายในการชดเชยดอกเบี้ย แนวทางแก้ปัญหาของสหกรณ์ สหกรณ์ต้องมีมาตรการดูแลสมาชิก 
วางแผนช่วยดำเนินการนำผลผลิตของเกษตรกรมาใช้บริการกับสหกรณ์  และสหกรณ์กับสมาชิกต้องวาง
แนวทางดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้เลื่อนการจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด  

ในปีที่ 7 จำนวน 382,657.40 บาท ออกไปอีก 1 ปี เพ่ือให้สหกรณ์ฯ ได้ทบทวนแผนฟ้ืนฟูกิจการและ
พัฒนาการประกอบกิจการให้ดีขึ้น โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบรับรองโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือประเมินผลประกอบการของ
สหกรณ์ฯ เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาสัดส่วนการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ธ.ก.ส. ให้สหกรณ์ฯ 
งวดที่ 7 ตามความเหมาะสมต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 3.3  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี ของกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศประจำปี
งบประมาณ 2563 
กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี ของ

กองทุนฯ ดังนี้ 
สศก. โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการสอบทานการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี 

ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ตามแผนการ
ตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ในระหว่างวันที่ 8 – 18 กันยายน 2563 และได้ดำเนินการจัด
ประชุ มปิ ดตรวจกับหน่ วยรับตรวจ เพ่ื อสรุปผลการตรวจสอบและร่วม พิจารณ าความคิด เห็ น  
ต่อร่างรายงานผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563  
ณ ห้องส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร อาคารสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตาม  
ร่างรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น และได้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี 
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบแล้วนั้น  

จากการสอบทาน พบว่าการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ของกองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีกระบวนการปฏิบัติงานสอดคล้อง
เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การ
จัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีกระบวนการกำกับดูแลและ
ติดตามอย่างเหมาะสม และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีความตั้งใจและมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในบางขั้นตอน โดยสรุปประเด็นข้อตรวจพบ 
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ได้ดังต่อไปนี้ 

ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
1. การติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกลุ่ม
ตรวจสอบภายในตามรายงานผลการตรวจสอบในครั้งก่อน 
(หนังสือกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ กษ 1315.01/65 ลงวันที่ 
29 มีนาคม 2562) 
     จากการสอบทานเอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิกใน
ระบบ GFMIS และงบทดลองงวดที่ 4 -9 (เดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า รายการ
บัญชีทีป่รากฏในงบทดลองได้แก่ เงินฝากธนาคาร ใบสำคัญค้าง
จ่าย และลูกหนี้เงินยืม มียอดคงเหลือไม่ตรงกับทะเบียนคุมมือ
ซึ่งเป็นรายการบัญชี่ที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2551 – 2556 ส่งผลให้ข้อมูลรายการบัญชีงบทดลองใน
ระบบ GFMIS ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ยังมียอดคง
ค้างและไม่เป็นปัจจุบัน 
 

- เห็นควรให้หั วหน้างาน กำกับดูแลและ
ติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดหาเอกสาร
หรือหลักฐานการบันทึกบัญชีสำหรับใช้
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขข้อ
คลาดเคลื่อนทางบัญชี/ ประสานงานกับ
กรมบัญชีกลางเพ่ือหารือเกี่ยวกับการปรับปรุง
รายการทางบัญชี 
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ข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ 
2. กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคคลภายนอก 
การจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายบางส่วนยังไม่
เป็นไปตามท่ีระเบียบกำหนด  
     จากการสุ่มสอบทานเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ฝึ ก อบ รมบุ คคลภ ายน อก  พ บ ว่ ามี ก ารจั ดท ำ เอกสาร
ประกอบการจ่ายเงินแนบครบถ้วนตามจำนวนเงินที่เบิกจ่าย 
แต่การจัดทำหลักฐานแนบประกอบเป็นหลักฐานการจ่ายเงินยัง
ไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด โดยในการขออนุมัติค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม ในส่วนของการเบิกจ่ายค่าอาหาร ในกรณีที่
ส่วนราชการไม่ได้จัดอาหารให้บุคคลภายนอกมีการระบุรายการ
เป็นค่าเบี้ย เลี้ ยงสำหรับบุคคลภายนอก ซึ่ งตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน 
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 ข้อ 19 รายการค่าใช้จ่ายที่
ส่วนราชการสามารถเบิกจ่ายให้กับบุคคลภายนอกได้มี 3 
รายการ คือ ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง 

1 . พิ จารณ าทบทวนรูป แบบ เอกสาร
หลักฐานการจ่ าย เงิน ให้ เป็ น ไปตาม ที่
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ กำหนดและแจ้งเวียน
ซักซ้ อมแนวทางการปฏิ บั ติ งาน ให้ กั บ
บุคลากรในสังกัดทราบถือปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
2. การจัดทำแบบฟอร์มการลงลายมือชื่อ
ผู้ เข้ าร่วมฝึกอบรม ให้ แบ่ งแยกช่องลง
ลายมือชื่อ ตามช่วงเวลาที่มีการดำเนินการ
จริง แยกระยะเวลาเช้า – บ่ายให้ชัดเจน 
และสอดคล้องกับการเบิกจ่ายค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
3. ควรจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ
พัฒ นาให้ บุ คคลากรมี ความรู้ เกี่ ยวกับ
ระเบี ยบที่ ใช้ประกอบการปฏิบั ติ  เช่น 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิก
เงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.
2562 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 
และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  3  พ .ศ.
2555 

3. การใช้บัตรเครดิตราชการบางส่วนยังไม่เป็นไปตามที่
ระเบียบกำหนด   

จากการสุ่มสอบทานเอกสารขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ พบว่า การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการบางรายการ ยังไม่ได้ ใช้บัตรเครดิตราชการ ตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด 

- เห็ น ค ว ร ให้ มี ก า ร ชี้ แ จ ง /แ จ้ ง เวี ย น
หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ พร้อม
ทั้งกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ โดยให้
ใช้บัตรเครดิตราชการตามรายการค่าใช้จ่าย
ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของ

ประเทศ   ได้พิจารณาดำเนินการตามข้อตรวจพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบการ
ดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี และแจ้งผลการดำเนินการให้กลุ่มตรวจสอบภายในทราบแล้ว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. กองทุนฯ ได้ประสานงานกับกรมบัญชีกลางและหารือกับสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงรายการยอดคงค้างในระบบ GFMIS อย่างไรก็ตาม จากการ
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ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้การรับรองรายงานทางการเงินของกองทุนฯ ว่า
มีความถูกต้องตามระเบียบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

2. กองทุนฯ ได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติแล้ว 
3. กองทุนฯ ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มการลงลายมือให้ถูกต้องในคราวอบรมที่ผ่าน

มาแล้ว 
4. เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้ว จำนวน 2 

หลักสูตร 
5. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ ไม่ใช้บัตร เครดิต เนื่องจาก

ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ยืมเงินทดรองราชการในการเดินทางไปราชการ และทำการเบิกเงินสดภายหลัง 
 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี 
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และพิจารณา
มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางทางการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี ของกองทุนฯ ต่อไป 

ความเห็นที่ประชุม 
ผู้ชี้แจง (นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง) ให้ความเห็นว่า ประเด็นสำคัญที่กองทุนฯ ยังไม่ได้

ดำเนินงาน คืองบประมาณที่ยังคงค้างอยู่ในระบบ GFMIS ต้องการที่จะขอให้เจ้าหน้าที่การเงิน ค้นหาหลักฐาน
เพ่ือที่จะมาหักล้างกับบัญชีในระบบ GFMIS ให้ตรงกับการคำนวณมือที่มีการรับรอง ซึ่งการหาหลักฐานเป็นไป
ค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นเอกสารตั้งแต่ ปี 2551-2556 ซึ่งได้มีการหารือกับกรมบัญชีกลาง แต่กรมบัญชีกลาง
ไม่สามารถปรับให้ได้ ถ้าไม่มีหลักฐานมายืนยัน ยกเว้นท่านเลขาฯ มีการเซ็นยอมรับว่าไม่สามารถหาหลักฐานได้ 
ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ กองทุนฯ อาจมีการลงบัญชีผิดพลาด จำนวน 3 รายการ ได้แก่ เงินฝาก
ธนาคาร 89,768.56 บาท ใบสำคัญ 35,000 บาท ลูกหนี้เงินยืม 16,745 บาท  

กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ให้ข้อเสนอแนะว่า งบในระบบ 
GFMIS และ งบคำนวณมือ ต้องเช็คว่างบที่ผิดคือตัวไหน หากงบคำนวณมือถูกต้องและสตง.รับรอง แต่งบใน
ระบบ GFMIS ไม่ได้ลงบัญชีเพ่ืออัพเดทตั้งแต่ปีที่ 2551-2556 ถ้าจะทำการปรับในระบบ GFMIS ต้องมี
เอกสารอ้างอิงให้กับกรมบัญชีกลาง จะแจ้งไปยังกองบัญชีภาครัฐที่ดูแลรับผิดชอบบัญชีระบบ GFMIS เพ่ือจะได้
ทำการปลดล็อค ตามคำแนะนำ หากหาหลักฐานไม่ได้  สามารถให้ท่านเลขาฯ รับรองการเบิกว่า รายการที่ยัง
ไม่ได้บันทึกคือรายการอะไรบ้าง เกิดข้ึนช่วงไหน  

ผู้ชี้แจง (นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง) ชี้แจงว่า ตัวที่ผิดคือ งบในระบบ GFMIS ทางกองทุนฯ 
ทำรายการได้ตรง แต่เมื่อมีการนำไปเปรียบเทียบกับงบในระบบ GFMIS มันจะมีความต่าง สตง.ได้ทำการ
ตรวจสอบการงบคำนวณมือแล้วว่ามีความถูกต้อง แต่ระบบใน GFMIS ไม่ได้ลงรายการไว้ให้ครบถ้วน 

กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อเสนอแนะว่า หาสาเหตุที่เงินไม่ตรง
เพราะอะไร ต้องขอหลักฐานการเบิก GFMIS ทำให้สามารถเช็คยอดได้ว่า ตัวเลขลงด้วยมือหรือระบบ หลักฐาน
การเบิกเงินในระบบ GFMIS และหลักฐานการเบิกเงินในระบบมือ เช็คยอดเงินว่ายอดไหนไม่ตรงกันบ้าง 



22 
 

ผู้ชี้แจง (นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง) ชี้แจงว่า เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินของโครงการที่
ต้องไปหารายการตั้งแต่การเริ่มโครงการ แต่เจ้าหน้าที่ของโครงการได้มาทำงานภายหลังจากมีการเริ่มโครงการ
ไปแล้ว ระหว่างตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำการหาหลักฐานแต่ยังคงหาไม่เจอ 

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า เงินในระบบ GFMIS และระบบมือไม่ตรงกัน แต่ระบบมือถูกต้อง
และสตง.รับรองแล้วผ่านไม่มีปัญหา ต้องเช็คว่าเงินระบบ GFMIS มากกว่าหรือน้อยกว่าระบบมือ ถ้ายอดเงิน
ระบบ GFMIS มีมากกว่าที่ใช้จ่ายในกองทุน ต้องนำเอกสารการใช้จ่ายทางบัญชีไปแสดงเพ่ือที่จะลดยอดใน
ระบบ GFMIS ขณะนี้ยังไม่เจอเอกสาร จึงต้องหาหลักฐานรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน  

กรรมการและเลขานุการ สอบถามว่า ตามที่ท่านสรรเสริญว่าตามจริงสามารถทำการตรวจสอบได้ 
หากกองทุนไมส่ามารถหาหลักฐานได้ ไม่ทราบว่ามีทางตรวจสอบอย่างไร 

กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกรณีนี้แบ่งได้ 2 กรณี 
คือ 1. ระบบ GFMIS น้อยกว่า การเบิกด้วยมือ แสดงว่า อาจจะลงผิดช่องหรือบันทึกไม่ครบ 2. ระบบ GFMIS 
มากกว่า การเบิกด้วยมือ แสดงว่า อาจจะลืมลงในระบบ หรือบันทึกไม่ครบ 

กรรมการ (นางสาววัชราพันธ์ สุโพธิณะ ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ชี้แจงว่า เงินระบบ GFMIS 
และระบบมือต้องตรงกัน เนื่องจากข้อมูลในระบบ GFMIS ต้องนำไปจัดทำเป็นภาพรวมรายงานการเงินของ
แผ่นดิน ในอดีตคาดการณ์ว่า อาจจะมีการโหลดงบทดลองในไปในระบบและอาจจะมีการโหลดไม่ครบ  
ตรวจสอบตามรายการที่ไม่ตรง เมื่อทำการปรับรายการจะไดป้รับคู่บัญชีที่ถูก 

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ให้กองทุนฯและกลุ่มตรวจสอบภายในตรวจสอบรายละเอียดอย่าง
ละเอียด ถ้าหาหลักฐานไม่เจอ ต้องทำอย่างไร ให้ปรึกษากับกรมบัญชีกลาง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน บัญชี ประจำปีงบประมาณ 

2563 ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  และ
มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ ทำการบันทึกและเก็บหลักฐานประกอบการเบิกในระบบ GFMIF ให้ถูกต้อง
และเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตามให้เจ้าหน้าที่กองทุนฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง หาสาเหตุและหลักฐานการขอเบิก
เงินในช่วงระหว่าง ปี 2551-2556 มาประกอบ เพ่ือให้ยอดคงเหลือในทะเบียนคุมมือตรงกับยอดคงเหลือใน
ระบบ GFMIF ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 3.4  กฎบัตรตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ประจำปี 2564 
กรรมการและเลขานุการ รายงานความเป็นมาว่า ตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผล 

การดำเนินงานของกองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2564 ตัวชี้วัดที่ 4.2 การตรวจสอบภายใน กำหนดให้กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศต้องจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายใน โดยมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1.คำนิยาม 2.วัตถุประสงค์ 3.สายการบังคับบัญชา 4.อำนาจหน้าที่  
5.ความรับผิดชอบ 6.การรายงาน 7.มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และ
8.ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ประจำปี
งบประมาณ 2564 และร่างกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกองทุนฯ 
 

ความเห็นที่ประชุม 
   กรรมการ (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ) ให้ข้อเสนอแนะว่า กฎบัตรทุกหน่วยงาน
ต้องจัดทำทุกปี ถ้าไม่มีการแก้ไข เห็นควรให้ใช้ของเดิม 

ผู้ชี้แจง (นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง) ชี้แจงว่า กองทุนฯยังไม่เคยทำกรอบคุณธรรม เห็น
ควรให้ทำเพิ่มเติม 

ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า รายละเอียดกฎบัตรไม่ได้ทำการปรับปรุงจากปีท่ีแล้ว เนื่องจาก
รายละเอียดมีความครอบคลุมแล้ว 

 
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎบัตรการตรวจสอบภายในของกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 
และร่างกรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของกองทุนฯ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1 รายงานผลการดำเนินงานกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ประจำปีบัญชี   
   2563 (ผลเบื้องต้น) 

 กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน
ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2563 เพ่ือให้กองทุนฯ พิจารณา หากมีข้อคัดค้านในผลการประเมิน ให้แจ้ง
กรมบัญชีกลาง และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพ่ือนำส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 

 จากผลการประเมินในเบื้องต้น “ผ่าน”เกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 
ระดับ 3.0000 คะแนนขึ้นไป) ซ่ึงมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกด้าน เท่ากับ 3.6350 และมีคะแนนในแต่ละด้าน ดังนี้  

 1. ด้านการเงิน (ร้อยละ 15) ระดับคะแนน เท่ากับ 3.6667  
 จากผลการดำเนินงานในด้านการเงิน จะมีตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละการเก็บรายได้ตามแผน

ได้คะแนน ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้มีบางโครงการไม่สามารถชำระเงินคืนได้
ตามแผน ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนม (Smart Farm) และในปี 2564 กำลังดำเนินการจัดทำ
เรื่องปรับแผนการชำระเงินอยู่  

  2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ร้อยละ 15) ระดับคะแนน 
เท่ากับ 4.3333 

  3. ด้านการปฏิบัติการ (ร้อยละ 30) ระดับคะแนน เท่ากับ 5.0000 
  4. ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน  (ร้อยละ 15) ระดับคะแนน เท่ากับ 

4.3500 
  จากผลการดำเนินงานในด้านบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน จะมีตัวชี้วัดที่ 4.1 ข้อ 8  

การติดตามผลและการประเมินผล ได้คะแนน ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัด เนื่องจากทางผู้ประเมินแจ้งว่า ไม่พบว่ามีการ
จัดส่งรายงานและเอกสารการประเมินผลให้ ซึ่งในส่วนนี้กองทุนฯ ได้ทำการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้
กระทรวงการคลังตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว และกองทุนฯ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งคัดค้านผล 
การประเมินไปยังกรมบัญชีกลาง เพ่ือปรับคะแนนในส่วนนี้ต่อไป 

  5. ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน 
และลูกจ้าง (ร้อยละ 10) ระดับคะแนน เท่ากับ 4.3250 

  จากผลการดำเนินงานในด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง จะมีตัวชี้วัดที่ 5.1 ข้อ 5 ผลสำเร็จจากการกำกับดูแลทุนหมุนเวียนของ 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ได้คะแนน ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัด เนื่องจากคะแนนการประเมินผล  
ในปี 2563 ต่ำกว่า ปี 2562 โดยเมื่อเปรียบเทียบ ปี 2563 ได้คะแนนประเมินผลโดยรวม (3.6350) และ 
ปี 2562 ได้คะแนนประเมินผลโดยรวม (4.4433) ทำให้ได้คะแนนในส่วนนี้น้อยลง 

  นอกจากนี้ ตัวชี ้ว ัดที ่ 5.2 ข้อ 1.1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคำบรรยาย
ลักษณะงาน ได้คะแนน ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัด เนื่องจากทางผู้ประเมินแจ้งว่า ไม่พบเอกสารว่ามีการจัดทำ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแล้วเสร็จ ซึ่งในส่วนนี้กองทุนฯ ได้ทำการจัดทำเอกสารดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง
เรียบร้อยแล้ว และกองทุนฯ จะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งคัดค้านผลการประเมินไปยังกรมบัญชีกลาง เพ่ือปรับ
คะแนนในส่วนนี้ต่อไป 

  6. ด้านการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง (ร้อยละ 10) ระดับ
คะแนน เท่ากับ 3.0000 
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 จากผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง จะมีตัวชี้วัดที่ 6.1  การใช้
จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ได้คะแนน ต่ำกว่าค่าเกณฑ์วัด เนื่องจาก แผนการเบิกจ่ายภาพรวม 
ประมาณ 302 ล้านบาท แต่กองทุนฯ สามารถเบิกจริง ประมาณ 243 ล้านบาท ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ทั้งหมด ทำให้ผลการดำเนินงานได้เพียงร้อยละ 80 ส่งผลให้ได้คะแนนในส่วนนี้น้อยลง 

   ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งคัดค้านผลการประเมินพร้อม
ทั้งจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้กรมบัญชีกลาง เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุงคะแนนผลการดำเนินงาน
กองทุนฯ ประจำปีบัญชี 2563 ต่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมทราบ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธาน สอบถามว่า ค่าเกณฑ์เฉลี่ยบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเมินให้ต่ำกว่าปีที่แล้ว 

ฝ่ายเลขาฯ ได้แจ้งสาเหตุว่ามีหลายปัจจัย เช่น การจัดเก็บเงินไม่ได้ตามเป้าหมาย และเรื่องไหนที่ได้ต่ำกว่า
เกณฑ์อีกไหม 

กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่า เป็นตัวชี้วัดที่ 4.1 ข้อ 8 ในเรื่องการประเมินผลการควบคุมภายใน
ซึ่งได้จัดทำเรียบร้อยและส่งแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2563 นอกจากนี้ทางบริษัทให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่าไม่มี
เอกสารเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง ทางกองทุนฯ ได้ทำการส่งไปให้เรียบร้อย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในปี 2563 
   กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ตามข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงาน
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2563 
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยให้
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
  จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ ครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบรับรองการจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.1) รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และ รายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ซึ่งกองทุนฯ จัดส่งให้กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เพ่ือจัดทำรายงานสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 
(เอกสารประกอบวาระหน้าที่ 4.2 -6 ถึง 4.2 - 13 ) และกองทุนฯ จัดส่งเอกสาร แบบ ปค.1 แบบ ปค.4    
แบบ ปค.5 และ แบบ ปค.6 ให้กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังภายในกำหนดเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอท่ีประชุมทราบ  

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลกองทุนปรับโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตรฯ  
   ประจำปี 2564 

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้กำหนด
เกณฑ์ชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี ๒๕64 โดยแบ่งเกณฑ์วัดการดำเนินงานของกองทุนฯ 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการปฏิบัติการ ด้านการบริหารพัฒนาทุน
หมุนเวียน ด้านการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง และด้านการ
ดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคลัง ประกอบด้วย ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ๑4 ตัวชี้วัด โดยผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 มีดังนี้ 

เกณฑ์วัดการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

ด้านที่ 1 การเงิน 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  ร้อยละของเงินยืมที่

ได้รับชำระคืนตามแผน
ของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.2  จำนวนเงินกองทุนที่
ได้รับอนุมัติเพ่ือ
สนับสนุนโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
- ได้รับชำระเงินคืนตามแผน ปี 2564 
  ร้อยละ 100 ของแผน จำนวน 

41,688,762.50 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- อนุมัติโครงการ โดยสนับสนุน

งบประมาณรวม 60 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- กองทุนฯ ได้รับชำระคืนเงิน
โครงการคิดเป็นร้อยละ 
97.70 ของแผนการรับ 
คืนเงินโครงการในไตรมาส 1 
และร้อยละ 7.15 ของ
แผนการรับคืนเงินโครงการปี 
2564 
- โดยมี 1 โครงการที่ไม่
สามารถชำระเงินคืนได้
ครบถ้วนตามแผน ได้แก่ 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต และเพ่ิมมูลค่าสุกรของ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ 
จำกัด คงค้าง จำนวน 70,000 
บาท 
 
- ในปีงบประมาณ 2564 
คาดว่าจะอนุมัติโครงการ 
จำนวน 4 โครงการ 
- อยู่ระหว่างการเสนอ
โครงการ 
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ด้านที่ 2  การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  การพัฒนาฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
ประเมินผลลัพธ์และ
ผลกระทบของทุน
หมุนเวียน (ตัวชี้วัดร่วม) 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- ดำเนินงานตามแผนพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ 
ประจำปีบัญชี 2564 สำเร็จ 
ร้อยละ 100 

 
- ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของกองทุนฯ อยู่ที่ร้อยละ 95 

- อยู่ระหว่างการดำเนินตาม
แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศกองทุนฯ ปี 2564 
 
 
- อยู่ในระหว่างการออก
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 

ด้านที่ 3 การปฏิบัติการ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1  ร้อยละความสำเร็จ 

ในการติดตามและ
ประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2  ระดับความสำเร็จในการ
สนับสนุนการจัดทำ
ข้อเสนอโครงการให้มี
ความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 3.3  การสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานอื่นๆ 

 

 
- ติดตามผลการดำเนินงาน 5 

โครงการ ทุกไตรมาส  
 
 
- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า 

ร้อยละ 80 เข้าใจแนวทางและ 
วิธีการในการขอรับการสนับสนุน 
จากกองทุนฯ (ประเมินจากการตอบ
คำถามก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรม) 

 
 
 
 
 
 
 
- ดำเนินการตามแผนระยะสั้นและ

ระยะยาวในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างกองทุนฯ  

 
- ไตรมาส 1 ได้ติดตามผล 
การดำเนินงานครบทุก
โครงการคิดเป็นร้อยละ 100 
ของผลการติดตามไตรมาส 1 
- เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 
ยังมีการแพร่ระบาดในอัตรา 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อการ 
จัดฝึกอบรม กองทุนฯ 
จำเป็นต้องชะลอการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
จัดทำข้อเสนอโครงการและ
แผนบริหารความเสี่ยง
โครงการ ออกไปก่อน เพ่ือ
ความปลอดภัย และป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-
19 
- กองทุนฯ อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
สร้างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
เกษตรกรของกองทุนฯ 
ประจำปี 2564 
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ด้านที่ 4 การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน 
ตัวชี้วัดที่ 4.1  การบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน 
1)  สภาพแวดล้อมการควบคุม

ภายใน 
 
 

2)  การกำหนดวัตถุประสงค์การ
บริหารความเสี่ยง 

 
 
 

3)  การระบุความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

 
 

4)  การประเมินระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยงระดับ
องค์กร 

 
5)  การตอบสนองความเสี่ยง 
 
 

 
 

6)  กิจกรรมควบคุมภายใน 
 
 
 

7)  สารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
8)  การติดตามผลและการ 
     ประเมินผล 

 
 
 
- มีการระบุช่องทางรับข้อร้องเรียน

และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งมี
การจัดทำรายงานสรุปนำเสนอเป็น
รายเดือน 

- มีการจัดทำ/ทบทวนคู่มือบริหารความ
เสี่ยงของทุนหมุนเวียน โดยมี
องค์ประกอบที่ดีครบถ้วน พร้อมได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบรหิารทุนหมุนเวยีน 

-  มีการระบุความเสี่ยงระดับองค์กรที่
แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยเสี่ยงที่เหลืออยู่ในปีก่อนหน้า
กับปีที่ประเมินได้ชัดเจน 

- มีการประเมินทั้งโอกาสและ
ผลกระทบครบทุกความเสี่ยง รวมถึง
มีการจัดทำแผนภาพความเสี่ยง
ระดับองค์กร 

- กำหนดแผนบริหารความเสี่ยงครบทุก
ปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กร โดยมีการ
วิเคราะห์ Cost-Benefit ในแต่ละ
ทางเลือก และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 

- มีการสอบทานรายงานทางการเงินและที่
ไม่ใช่ทางการเงินครบทุกไตรมาสและมี
การสอบทานเป็นรายเดือนครบ 12 เดือน 

 
- ดำเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยงได้ครบถ้วนครบทุกปัจจัยเสี่ยง 
และสามารถลดความเสี่ยงได้ตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

- การประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 
 
- มีช่องทางรับข้อร้องเรียน 3 
ช่องทาง ได้แก่ อีเมล์ เว็บไซต์ 
และโทรศัพท์ โดยจัดทำสรปุ
เป็นรายเดือนทุกเดือน 
 
 
 
 
 

คกก. มีมติเมื่อวันที่ 29 
ก.ค. 2563 เห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงปี 
2564 ทั้งนี้ จะนำเสนอ 
คกก. เพื่อพิจารณา
ทบทวนคู่มือบริหารความ
เสี่ยง ป ี65 ของทุน
หมุนเวียน ในชว่งเดือน 
กรกฎาคม 2564 

 
 
 
 
- มีการสอบทานแยกทาง
การเงินและไม่ใช่ทางการเงิน
ทุกไตรมาสและมีการรายงาน
เป็นประจำทุกเดือน 
- อยู่ในระหว่างการดำเนินงาน 
 
 
 
- มติ คกก. บริหารกองทุน
เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 62 
เห็นชอบเพ่ิมเติมอำนาจ
หน้าที่ และองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการติดตาม
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ประเมินผลการดำเนินงาน
เรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ให้มี
หนา้ที่ในการประเมินผลการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
 
- มติ อกก. ติดตามฯ เมื่อวันที่ 
24 ธ.ค. 63 รับทราบ
รายงานผลการควบคุมภายใน
ของกองทุนฯ ประจำปี 
2563 

ตัวชี้วัดที่ 4.2  การตรวจสอบภายใน 
1) การปฏิบัติงานตรวจสอบ  
 
 
 

 
 

2) การประชุมปิดการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 

 
 

3) การปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

 
 

 
4) การรายงานผลการบริหาร

ความเสี่ยงเพ่ือการวางแผน
ตรวจสอบ 

 
- กองทุนฯ ได้รับการตรวจสอบจาก 

ผู้ตรวจสอบภายในและนำเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบต่อ คกก.
บริหารกองทุนฯ และได้รับมอบ
นโยบายการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ที่
สอดคล้องกับรายงานผลการตรวจสอบ 

- ทุนหมุนเวียนได้รับการตรวจสอบ
ภายในประจำปีบัญชีจากผู้ตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการต้นสังกัด และ
ผู้บริหารทุนหมุนเวียนได้เข้าร่วม
ประชุมปิดการตรวจสอบกับผู้ตรวจ
สอบภายใน และได้รับรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริหารทุนหมุนเวียนทราบ 

- มีการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและ
แก้ไขแล้วได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
และรายงานผลดังกล่าวต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน
รับทราบ 

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ประจำปีที่มีองค์ประกอบของ
รายงานครบถ้วน6 ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้นสังกัดรับทราบ 

 

 
 
 
 
 
 

 
- ไตรมาสที่ 1 กองทุนฯ 
ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
ภายใน จากหน่วย
ตรวจสอบภายใน 
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

 
 
 
 
 
 

 

- มีการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงประจำปี ภายหลัง
จากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.3  การบริหารจัดการ
สารสนเทศและดิจิทัล 

1) แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะ
ยาว) และแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลประจำปี  

 
 
 
 

 
2) การบริหารจัดการสารสนเทศ

และดิจิทัลระบบสารสนเทศท่ี
สนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอก
ทุนหมุนเวียน และตอบสนอง
ต่อนโยบาย 

 
 
- จัดทำ/ทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัล

(ระยะยาว) ที่มีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการระยะยาวทั้งวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และยุทธศาสตร์ทีส่ำคัญ 

- แผนปฏิบัติการดิจิทัลประจำปีที่มี
องค์ประกอบหลักที่ดีครบถ้วนตามที่
กำหนด และมีองค์ประกอบเพ่ิมเติม 2 
ประเด็น 

- จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร  

 
- ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

ผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  
 
 
- ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุน

ผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน 
และตอบสนองต่อนโยบาย 

 

 
 

- มีการทบทวนแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
ประจำปี จะเสนอ คกก. 
พิจารณาภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 

 
 
- จัดทำข้อมูลในระบบการ

รายงานการติดตามผลการ
ดำเนินงานของผู้บริหาร 
สศก. แล้ว 

- มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
ของกองทุนฯ และอยู่
ระหว่างการดำเนินงาน
จัดทำฐานข้อมูลผู้รับบริการ 

- มี Website สำหรับเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร และ 
รับเรื่องจาก E-mail 

ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 

ตัวชี้วัดที่ 5.1  บทบาทคณะกรรมการ
บริหารทุนหมุนเวียน 

1) การจัดให้มีหรือทบทวน
แผนปฏิบัติการระยะยาว 
และแผนปฏิบัติการประจำปี
บัญชี 2565 

 
2) การติดตามระบบการบริหาร

จัดการที่สำคัญ และผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของทุน
หมุนเวียน 

3) การจัดให้มีระบบประเมินผล
ผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

 
 
 
 

 
- คกก.บริหารกองทุนฯ กำหนดให้มี

หรือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 65 

 
- คกก. มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจของทุนหมุนเวียนอย่าง
ครบถ้วนตามระบบการบริหาร
จัดการที่สำคัญ 

- การประเมินผลผู้บริหารทุน
หมุนเวียนที่เป็นระบบ โดยมี

 
 
 
 
 
- อยู่ระหว่างการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาว และ
แผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 
2565 และเสนอภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 
- มีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให้ คกก. บริหาร
กองทุนฯ ทราบเป็นประจำ 
ทุกไตรมาส 
- คกก.บริหารกองทุนฯ ได้
กำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน
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เกณฑ์วัดการดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

 
 
 
4) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

5) ผลสำเร็จจากการกำกับดูแล
ทุนหมุนเวียนของ 
คณะกรรมการบริหาร 
ทุนหมุนเวียน 

หลักเกณฑ์ชัดเจน สอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์และ
เป้าหมายระดับองค์กร 

- การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ี
ครบถ้วนถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล 

 
- ผลคะแนนของทุนหมุนเวียนประจำปี 

ตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน
ของทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังมากกว่าปีที่ผ่านมา 

ไว้อย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
อย่างครบถ้วนผ่านทาง  
www2.oae.go.th/FTA 
- จะได้รับการประเมิน
ภายหลังจากสิ้นปีงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 5.2  การบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1) การจัดให้มีปัจจัยพ้ืนฐานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2) การจัดทำและดำเนินงานตาม
แผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (ระยะยาว) และ
แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 
 
มีปัจจัยพื้นฐานครบถ้วน โดยที่ 
- มีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและ 

คำบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) เพ่ือกำหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณสมบัติของ
แต่ละตำแหน่งงาน 

 
- มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายบุคคล เพ่ือพิจารณาผลการ
ดำเนินงานตามความคาดหวังที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์การทำงานของ
หน่วยงานตนเอง โดยการกำหนด
เป้าหมายการทำงานจะต้องทำ
รว่มกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง  

- ความสอดคล้องของแผนฯ ต่อ
ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของทุน
หมุนเวียน 

 
 
 
- กองทุนฯ มีการกำหนด
มาตรฐานตำแหน่ง และคำ
บรรยายลักษณะงาน ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังเรียบร้อย
แล้ว 
- จะดำเนินการประเมินครั้งที่ 
1 ช่วงเดือนมีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
- จะเสนอ คกก. พิจารณา
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(ระยะยาว) และแผนปฏิบัติการฯ 
ประจำปี 2565 ในเดือน 
กรกฎาคม 2564 
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ด้านที่ 6 การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ/ 
           กระทวงการคลัง 

ตัวชี้วัดที่ 6.1  การใช้จ่ายเงินตาม
แผนการใช้จ่ายที่ได้รับ
อนุมัติ 

 
 
- รอ้ยละการเบิกจ่ายงบลงทุนที่เกิดขึ้น

จริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบ
ลงทุนประจำปีบัญชี 2564 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 

- ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้น
จริงเทียบกับแผนการเบิกจ่าย 
ภาพรวมประจำปีบัญชี  2564  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

     -ไตรมาส 1 ร้อยละ 32 
     -ไตรมาส 2 ร้อยละ 54 
     -ไตรมาส 3 ร้อยละ 77 
     -ไตรมาส 4 ร้อยละ 100 

 
 
- ปี 2564 กองทุนฯ ไม่มีงบ
ลงทุน 
 
 
- แผนการเบิกจ่าย ป ี2564 
จำนวน 88,262,960.00 
บาท  
- รวมผลการเบิกจ่ายทั้งหมด
ในไตรมาส 1 จำนวน
854,828 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.97 ของ
แผนปี 2564 

ตัวชี้วัดที่ 6.2  การดำเนินการตาม
แผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน และการรับ
เงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ทุนหมุนเวียนสามารถดำเนินการ
จ่ายเงินและรับเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ร้อยละ 100 ของ
กิจกรรมการรับ-จ่าย ทั้งหมด  

- การเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ 
ทุกรายการ ดำเนินการผ่าน
ระบบ KTB Corporate 
Online เรียบร้อยแล้ว  

จึงเสนอท่ีประชุมทราบ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธาน ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกรณีของโครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart 

Farm) เพ่ือรองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรี FTA นั้น ไม่สามารถคืนเงินได้ และไม่ได้มีการติดต่อ ต้องเป็น

หน้าทีข่องฝ่ายเลขาฯ ที่ต้องเชิญเจ้าของโครงการเพ่ือเข้ามาพูดคุยเพ่ือจัดทำรายละเอียด เช่น สถานการณ์โควิด

สามารถทำเรื่องยื่นปรับแผนการชำระเงินได้ กองทุนฯ สามารถนำเรื่องมายื่นเพ่ือนำเสนอแก่หน่วยงานที่กำกับ

ดูแล การประเมินผลของกองทุนฯ จะได้ไม่ตกเกณฑ ์ 

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ในเบื้องต้นที่ผ่านมากองทุนฯ ได้มีการติดตาม

โครงการ และมีการแจ้งเตือนให้ชำระเงินคืนกองทุนฯ ก่อนถึงกำหนด ต่อมาทางเจ้าของโครงการแจ้งว่ามี 

การเปลี่ยนแปลงกรรมการ จึงไม่สามารถตัดสินใจที่จะชำระคืนเงินให้กองทุนฯ  ทางกองทุนฯ ได้แจ้งกลับไปว่า

หากเลยกำหนดเวลาชำระเงินจะต้องเสียค่าปรับ ซึ่งทางสหกรณ์ไม่ได้ดำเนินการใดๆ จึงให้กรมส่งเสริมสหกรณ์

ติดตามดำเนินการแจ้งมายังกองทุนฯ ให้ทราบเหตุผลความจำเป็น  

ประธาน ให้ฝ่ายเลขาฯ ไปตรวจสอบรายชื่อว่ามีโครงการใดบ้างที่ทำในลักษณะแบบนี้ อาจจะส่ง

หนังสือเพ่ือเชิญมาชี้แจ้งให้ชัดเจนให้มากกว่าเดิม กรณีที่เชิญมาชี้แจงแล้วทางโครงการตกลงจะชำระเงิน ถึง

เวลาที่ต้องชำระแล้วไม่ทำการชำระเงินคืนกองทุนฯ แต่จะจ่ายค่าปรับแทน ซึ่งทางกองทุนฯ ไม่ได้อยากได้
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ค่าปรับ เพราะเป็นผลการดำเนินงานของกองทุนฯ ต้องเชิญมาคุยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา จะได้นำไปชี้แจงให้แก่

หน่วยงานที่กำกับดูแลได ้

กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ให้ข้อคิดเห็นว่า 

อยากจะให้ฝ่ายเลขาฯ แจ้งกรมส่งเสริมสหกรณ์ในกรณีเช่นนี้ และขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์  

ติดตามและทำหนังสือรายงานแจ้งแก่กองทุนฯ ให้สหกรณ์แจ้งยอดที่มีการค้างชำระว่าจะทำการจัดการอย่างไร 

โครงการนี้กองทุนฯ มีการลงไปตรวจสอบแล้วทำไมถึงยังมีการค้างชำระ 

กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์มีการทำหนังสือแจ้ง 

กองทุนฯ มาแล้ว และจะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ิมเติม โดยปกติกองทุนฯ จะทำการแจ้ง

เตือนโครงการที่ถึงกำหนดชำระอย่างน้อย 2 เดือนเป็นระยะๆ เพ่ือให้ทราบถึงความพร้อมในการชำระเงินคืน

กองทุนฯ ถ้าหากโครงการใดมีปัญหาให้รีบแจ้งแก่กองทุนฯ 

ประธาน ที่ประชุมรับทราบ 

มติที่ประชุม 

รับทราบ และให้ตรวจสอบว่ามีโครงการใดอีกที่ไม่สามารถชำระเงินตามแผนได้ จะได้เตรียมการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 
                       ภาคเกษตรฯ 
  กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงิน
สนับสนุนจากกองทุนฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

  1. ตั้งแต่ปี 2549 – 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงิน
เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ 11 ชนิดสินค้า ได้แก่ กระเทียม ข้าว ชา กาแฟ ปาล์ม
น้ำมัน มะพร้าว พริกไทย ผักเมืองหนาว โคเนื้อ โคนม และสุกร เป็นเงิน 1,136,364,263.28 บาท แยกเป็น
เงินจ่ายขาด 545,583,703.28 บาท และเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 590,780,560 บาท 

  2. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ติดตามการชำระคืนเงินยืมและผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ 
แล้วสรุป ได้ดังนี้ 
  2.1 ผลการส่งชำระคืนเงินยืม ปีงบประมาณ 2564  มีโครงการที่ต้องชำระเงินคืนตาม
แผน 10 โครงการ จำนวน 41,465,012.50 บาท แบ่งเป็นโครงการที่ครบชำระเงินคืนตามแผน 2 โครงการ 
จำนวน 3,212,500 บาท และโครงการที่ ยั งไม่ครบกำหนดการชำระคืนเงิน  8 โครงการ จำนวน 
38,640,012.50 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รับชำระคืนแล้ว 1 โครงการ คือ โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก เป็นเงิน 3,142,500 บาท 
และได้รับชำระไม่ครบตามกำหนด 1 โครงการ คือ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ เพิ่มมูลค่าสุกรของ
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ ์เป็นเงิน 70,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามหนี้ 
  2.2 ผลการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563  มีมติ ดังนี้ 

โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน 
 1. ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นำส่งค่าเบี้ยปรับผิดนัดชำระเงินคืน งวดที่ 7  
ครบกำหนดวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ของเงินต้นค้างชำระ จำนวน 500,000 บาท นับจากวันที่ผิดนัดชำระ
จนถึงวันที่  25 กันยายน 2563 จำนวน 11,590.20 บาท ซึ่งทาง มก. ได้นำส่งค่าเบี้ยปรับ จำน วน
11,590.20 บาท แล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563  
  2. ให้ มก. ปรับแผนการชำระเงินคืนกองทุนฯ จำนวน 7,590,000 บาท โดยให้ขยาย
ระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี จากเดิมที่ครบกำหนดชำระงวดสุดท้ายในวันที่ 18 ธันวาคม 2571 เป็นวันที่          
18 ธันวาคม 2573 สำหรับยอดค้างชำระงวดวันที่ 18 ธันวาคม 2562 จำนวน 500,000 บาท และงวดวันที่ 
18 ธันวาคม 2563 จำนวน 600,000 บาท ให้พักชำระหนี้นับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563 โดยให้เริ่ม  
ชำระคืนในปี 2564 สิ้นสุดปี 2573 โดยแบ่งชำระปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ครั้งที่ 2 
ภายในวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี ดังนี้ 
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งวดที่/ปีที่ กำหนดชำระ แผนการชำระเงินคืน (ใหม่) รวม (บาท) 
8/14 30 มิถุนายน 2564 240,000 600,000 

 18 ธันวาคม 2564 360,000  
9/15 30 มิถุนายน 2565 240,000 600,000 

 18 ธันวาคม 2565 360,000  
10/16 30 มิถุนายน 2566 290,000 725,000 

 18 ธันวาคม 2566 
  

435,000  

11/17 30 มิถุนายน 2567 290,000 725,000 
 18 ธันวาคม 2567 435,000  

12/18 30 มิถุนายน 2568 320,000 800,000 
 

 
18 ธันวาคม 2568  480,000  

13/19 30 มิถุนายน 2569 320,000 800,000 
 18 ธันวาคม 2569 480,000  

14/20 30 มิถุนายน 2570 320,000 800,000 
 18 ธันวาคม 2570 480,000  

15/21 30 มิถุนายน 2571 336,000 840,000 
 18 ธันวาคม 2571 504,000  

16/22 30 มิถุนายน 2572 340,000 850,000 
 18 ธันวาคม 2572 510,000  

17/23 30 มิถุนายน 2573 340,000 850,000 
 18 ธันวาคม 2573 510,000  

 
   2.3 แผนการดำเนินงานโครงการ 
โครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานทั้งสิ้น 7 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง 
  1.1 วันที่อนุมัติ 14 มิถุนายน 2562 วันเริ่มโครงการ 27 มกราคม 2563 ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 9 ปี 
  1.2 วงเงินอนุมัติ  55,900,000 บาท  

-จ่ายขาด 4,200,000 บาท  
- เงินยืม 51,700,000 บาท  

  1.3 ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. ค่าจัดซื้อ/จัดหาโคสาวท้อง                    
จำนวน 100 ตวัๆ ละ 55,000 บาท 
 
 

100 ตัว 
 
 

 

- จัดส่งโคสาวจำนวน 100 ตัว 
จะแ ล้ ว เส ร็ จ ภ าย ใน เดื อ น
มีนาคม 2564 

2. โรงเรือนและสาธารณูปโภค 
  2.1 โรงเรือนที่พักโค 
  2.2 โรงรีดนม 
2.3 ระบบสาธารณูปโภค และถนนในฟาร์ม                                         
2.4 บ้านพักคนงานในฟาร์ม 
  2.5 ห้องประชุมการศึกษาดูงาน 
 

 
1 หลัง 
1 หลัง  

  1 ระบบ 
2 หลัง 
1 ห้อง 

 
 

- อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดย
แบ่งเป็นงวดงาน 5 งวด ส่ง
มอบงานแล้ว 2 งวด ซึ่งตาม
แผนการดำเนินงานจะแล้ว
เส ร็ จ ภ าย ใน  1  ม ก ร าค ม 
2 5 6 4  แ ต่ เนื่ อ งจ าก ก าร
ก่อสร้างใน พ้ืนที่ เดิ มที่ มีท่ อ
ประปาหลักฝังอยู่ในพ้ืนที่   จึง
จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายทำให้
แผนการดำเนินงานล่าช้า คาด
ว่าจะแล้วเสร็จตามแผนภายใน
เดือนมีนาคม 2564 
หมายเหตุ : การดำเนินงาน
โครงการฯ ไม่เป็นไปตามแผน 
อ.ส.ค. จะขอทำเรื่องขยาย
ระยะเวลาการดำเนิ น งาน
โครงการและปรับแผนปฏิบัติ
งานต่อไป 

3. เครื่องจักรอุปกรณ์บำบัดน้ำเสียในฟาร์ม 
  3.1 เครื่องแยกกากตะกอนมูลโค 
  3.2 เครื่องกวนกากตะกอน ขนาด 7.5 Kw 
  3.3 ปั๊มดูดกากตะกอน ขนาด 5.5 Kw 
  3.4 ถังบรรจุ/ขนถ่ายกากตะกอน ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 6 ตัน 
  3.5 บ่อเก็บการตะกอน ขนาด 80 ลบ.ม. 

 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 ถัง 

 
2 บ่อ 

 - ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อย
แล้ว อยู่ในระหว่างการติดตั้ง 
หลังจากโรงเรือนดำเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4. เครื่องจักรอุปกรณ์ในการจัดการฟาร์มและ 
software 
  4.1 เบอร์หู สร้อยคอ และ software ชว่ย
การจัดการฟาร์ม 
  4.2 พัดลมและระบบระบายความร้อนใน
คอกพักโคและโรงรีดนม 
  4.3 ระบบป้องกันและควบคุมโรคจาก
ภายนอกฟาร์ม 
5. เครื่องจักรอุปกรณ์ในการรีดนม 

 
 

120 ชุด 
 

6 ตวั 
 

1 ระบบ 
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1.4 ผลการชำระคืน (ยังไม่ครบกำหนดชำระ) 

ปีท่ี 
แผนชำระ ผลการชำระ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

วันครบกำหนด จำนวนเงิน (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
6 
7 
8 
9 

10 

ปลอดการชำระหนี้ 
ปีที่ 2 (26 ม.ค. 65)
ปีที่ 3 ( 26 ม.ค.66) 
ปีที่ 4 (26 ม.ค.67) 
ปีที่ 5 (26 ม.ค.68) 
ปีที่ 6 (26 ม.ค.69) 
ปีที่ 7 (26 ม.ค.70) 
ปีที่ 8 (26 ม.ค.71) 
ปีที่ 9 (26 ม.ค.72) 

ปีที่ 10 (26 ม.ค.73) 

- 
3,000,000 
4,000,000 
5,000,000 
6,000,000 
7,000,000 
7,000,000 
7,000,000 
7,000,000 
5,700,000 

- 
- 

- 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 

รวม  51,700,000   

 

2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูง 
  2.1 วันที่อนุมัติ 15 กันยายน 2559 วันเริ่มโครงการ 30 พฤศจิกายน 2559 ระยะเวลา
โครงการ 19 ปี 6 เดือน 
  2.2 วงเงินอนุมัติ  36,820,000 บาท  

-จ่ายขาด 1,070,000 บาท  
- เงินยืม 35,750,000 บาท 

2.3 ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 
 
 
 
 
 
 

  5.1 ระบบรีดนม ขนาด 2x6/6 ชดุรีด 
พร้อม software ควบคุมการรดีนม 
  5.2 ถังเก็บน้ำนม (Farm cooling tank) 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตัน 

 
1 ระบบ 

 
1 ถัง 

6. รถมินิบัส 1 คัน ประจำภายในฟาร์ม
สำหรับนำเข้าชมฟาร์ม 

1 คัน 
 

- ส่งมอบเรียบร้อยแล้วเมื่อ
เดือนธันวาคม 2563 

7 แทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แรงม้า 
พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง 

1 คัน 
 

- ส่งมอบเรียบร้อยแล้วเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2563 
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
    1) สร้างโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน 1 โรง 

 
1 งานก่อสร้างอาคารโรงแปรสภาพโค 
1.1 การทดสอบการผลิตตั้งแต่การแปรสภาพ 
การตัดแต่ง การจัดเก็บเนื้อโค ระบบบำบัด
น้ำดีระบบบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 
2 ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตต่างๆ 
2.1 ใบ รั บ ร อ ง ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร (อ .6 ) 
ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 
2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ 
(กฆ1) คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่ าสั ตว์  ประจำจั งหวัด
นครปฐม ดำเนินการตรวจประเมินการ
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่า
สัตว์ ของสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม 2563 
2.3 ใบอนุญาต GMP HACCP และ EST รอ
การดำเนินการตามข้อ 2 .2  (คาดว่าจะ
ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2564) 

    2) กิจกรรมการให้บริการโรงแปรสภาพโคมาตรฐาน 
(20 – 30 ตัว/วัน) 

ปีที่ 2 – 6 
3,960 ตัว 

- เริ่มดำเนินการได้หลังก่อสร้างโรงแปรสภาพ
แล้วเสร็จ หลังจากได้รับใบอนุญาตครบถ้วน 

    3) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติเนื้อ  
โคขุนคุณภาพสูง 

 
 

 

200 คน/ปี  
 

- จะเริ่มดำเนินการหลังจากโรงแปรสภาพแล้ว
เสร็จ ปัจจุบันสหกรณ์โคเนื้อฯ มีการจัด
สัมมนา การประชุมสมาชิก เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาเครือข่าย
ผู้ประกอบการโคเนื้อ 
 
 
 

   4) ให้บริการทางวิชาการโดยใช้เป็นสถานีวิจัย 
ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติการของนิสิต นักศึกษา 
นักวิชาการ เกษตรกร และบุคคลทั่วไป 

200 คน/ปี - หลังก่อสร้างโรงแปรสภาพ 
แล้วเสร็จ  
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 2.4 ผลการชำระคืน (ยังไม่ถึงกำหนดชำระ) 

งวดที่/ปีที่ 
แผนชำระ ผลการชำระ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

วันครบกำหนด จำนวนเงิน (บาท) 
๑-3 

 งวดที่ 1/4 
งวดที่ 2/5 
งวดที่ 3/6 
งวดที่ 4/7 
งวดที่ 5/8 
งวดที่ 6/9 

งวดที่ 7/10 
งวดที่ 8/11 
งวดที่ 9/12 

งวดที่ 10/13 
งวดที่ 11/14 
งวดที่ 12/15 
งวดที่ 13/16 
งวดที่ 14/17 
งวดที่ 15/18 
งวดที่ 16/19 

ปลอดการชำระหนี้ 
ปีที่ 4 (29 พ.ย. 64) 
ปีที่ 5 (29 พ.ย. 65) 
ปีที่ 6 (29 พ.ย. 66) 
ปีที่ 7 (29 พ.ย. 67) 
ปีที่ 8 (29 พ.ย. 68) 
ปีที่ 9 (29 พ.ย. 69) 
ปีที่ 10 (29 พ.ย. 70) 
ปีที่ 11 (29 พ.ย. 71) 
ปีที่ 12 (29 พ.ย. 72) 
ปีที่ 13 (29 พ.ย. 73) 
ปีที่ 14 (29 พ.ย. 74) 
ปีที่ 15 (29 พ.ย. 75) 
ปีที่ 16 (29 พ.ย. 76) 
ปีที่ 17 (29 พ.ย. 77 
ปีที่ 18 (29 พ.ย. 78) 
ปีที่ 19 (29 พ.ย. 79) 

ปลอดการชำระหนี้ 
1,8๐๐,๐๐๐ 
1,8๐๐,๐๐๐ 
๑,9๐๐,๐๐๐ 
๑,9๐๐,๐๐๐ 
2,0๐๐,๐๐๐ 
2,0๐๐,๐๐๐ 
2,2๐๐,๐๐๐ 
2,2๐๐,๐๐๐ 
2,3๐๐,๐๐๐ 
2,3๐๐,๐๐๐ 
2,4๐๐,๐๐๐ 
2,4๐๐,๐๐๐ 
2,5๐๐,๐๐๐ 
2,5๐๐,๐๐๐ 
2,54๐,๐๐๐ 
3,010,๐๐๐ 

ปลอดการชำระหนี้ 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ปลอดการชำระหนี้ 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 

รวม  35,750,000  คงค้างชำระ
35,750,000 บาท 

 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตกาแฟ ของกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุ 
  3.1 วันที่อนุมัติ  14 พฤศจิกายน 2560 วันเริ่มโครงการ 21 มกราคม 2561 ระยะเวลา
โครงการ   7 ปี 
  3.2 วงเงินอนุมัติ  22,446,440 บาท  

- จ่ายขาด 2,514,040 บาท  
- เงินยืม 19,932,400 บาท  

  3.3 ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
    1) อบรมและจัดทำแปลงกาแฟต้นแบบให้กับ
เกษตรกรนำร่อง 

10 ราย กรมวิชาการการเกษตร โดยศูนย์วิจัย
พืชสวนชุมพร ได้จัดอบรมให้เกษตรกร
นำร่องแล้ว 10 ราย (ร้อยละ 100) 
 
 
 

    2) อบรมให้ความรู้การปลูกกาแฟแก่เกษตรกร
ขยายผล 

- ปีที่ 1 (2561) 
จำนวน 50 ราย 
- ปีที่ 2 (2562) 
จำนวน 50 ราย 
 
 
 
- ปีที่ 3 (2563) 
จำนวน 50 ราย 

- ปีที่  1 อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จำนวน 50 ราย 
- ปีที่ 2 คกก. มีมติ ครั้งที่ 4/2562 
ให้ยุติกิจกรรมการอบรมขยายผล
ของ กสก. และให้ยกเลิกวงเงินสำหรับ
กิจกรรม ดังกล่าว ในปีที่ 2 และปีที่ 3 
จำนวน 215,920 บาท   

- 
 

    3) อบรมเกษตรกรเก่ียวกับการตลาด - ปีที่ 1 (2561) 
จำนวน 100 ราย 
- ปีที ่2 (2562) 

จำนวน 100 ราย 
- ปีที่ 3 (2563) 
จำนวน 100 ราย 

- อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 
100 ราย 
- อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 
100 ราย 
- อบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 
100 ราย 

    4) เพิ่มประสิทธิภาพผลิตกาแฟผงสำเร็จรูป 3  
IN ๑ โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 10 
        - เงินทุนหมุนเวียนรวบรวมกาแฟดิบ 
 
 
        - เงินทุนหมุนเวยีนซื้อวัสดุ (ฟิล์มบรรจุกาแฟ, 
ซองบรรจุกาแฟ, กล่องกระดาษ ฯลฯ) 
 
      - เงินทุนหมุนเวียนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องบรรจุ
ซองอัตโนมัติ 

 
 
6,000,000 บาท 

 
 

3,660,400 บาท 
 

 
1 เครื่อง 

10,270,000บาท 

 
 
- กาแฟดิบ 91,677.2 กิโลกรัม 
จำนวน 6,873,045 บาท (ร้อยละ 
100) กลุ่มสมทบ 895,000 บาท 
- จัดซื้อวัสดุ 4,594,378 บาท (ร้อยละ 
100) กลุ่มสมทบ 933,978 บาท 
 
- ได้รับเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ เม.ย. 
62 และเริ่มใช้เครื่องบรรจุซองปลาย
เดือน เม.ย. 62 
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3.4 ผลการชำระคืน 

ปีที่ 
แผนชำระ ผลการชำระ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

วันครบกำหนด จำนวนเงิน (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

21 ม.ค. 64 
21 ม.ค. 65 
21 ม.ค. 66 
21 ม.ค. 67 
21 ม.ค. 68 

1,993,400 
2,989,860 
3,986,480 
4,983,100 
5,979,560 

2.06 
- 
- 
- 
- 

ได้รับชำระแล้ว 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 

รวม  19,932,400 - คงค้างชำระ 
17,939,000 บาท 

 

4. โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 พันธุ์                     
ในระบบการขุนเชิงการค้า กรณีศึกษา : สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด 
  4.1 วนัที่อนุมัติ 14 มิถุนายน 2562 วันเริ่มโครงการ 25 กันยายน 2562 ระยะเวลา
ดำเนินงาน   22 เดือน  
  4.2 วงเงินอนุมัติ  3,997,800 บาท 

- จ่ายขาด 3,997,800 บาท 
4.3 ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
    1) การชี้แจงรายละเอียดใหก้ับผู้เข้าร่วมโครงการ - ดำเนินการแล้ว 
    2) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับการผสมอาหารในโครงการฯ 3 รายการ 

 
ดำเนินการแล้ว  

    3) การเตรียมคอกสัตว์ และอาหารสัตว์ของสหกรณ์ - ดำเนินการแล้วโดยสหกรณ์ฯ เป็น
ผู้ดำเนินการ  

4) การส่งมอบสัตว์ทดลอง 5 พันธุ์/72 ตัว ส่งมอบสัตว์ทดลองครบแล้ว 
    5) การเลี้ยงขุน 5 พันธุ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
    6) การศึกษาลักษณะซากและคุณภาพเนื้อ 5 พันธุ์ 

 
อยู่ระหว่างเตรียมการส่งสัตว์ทดลอง
เข้าฆ่า เพ่ือศึกษาซาก 

    7) การสรุปและรายงานผลการทดลอง 6 ครั้ง (รวมทั้ง
โครงการ        

รายไตรมาส) 

4 ครั้ง (รายงานตามไตรมาส) 
 



43 
 

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ (บ้านแสนแก้ว) 
  5.1 วันที่อนุมัติ  11 ธันวาคม 2561 วันเริ่มโครงการ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ระยะเวลา
ดำเนินงาน 7 ปี 
  5.2 วงเงินอนุมัติ  12,800,000 บาท  

-จ่ายขาด 500,000 บาท  
- เงินยืม 12,300,000 บาท 

5.3 ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563  

 

5.4 ผลการชำระคืน 

งวดที่/ปีที่ 
แผนชำระ ผลการชำระ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

วันครบกำหนด จำนวนเงิน (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 

งวดที่1/๔ 
งวดที่2/๕ 
งวดที่3/6 
งวดที่4/7  

12 ก.พ. 63 
12 ก.พ. 64 
12 ก.พ. 65 
12 ก.พ. 66 
12 ก.พ. 67 
12 ก.พ. 68 
12 ก.พ. 69 

- 
- 
- 

3,075,000 
3,075,000 
3,075,000 
3,075,000 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ปลอดการชำระ 
ปลอดการชำระ 
ปลอดการชำระ 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 

รวม  12,300,000 - คงค้างชำระ 
12,300,000 บาท 

6. โครงการพฒันาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA 
  6.1 วันที่อนุมัติ  7 มกราคม 2563 วันเริ่มโครงการ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะเวลา
ดำเนินการ 8 ปี 
  6.2 วงเงินอนุมัติ  161,781,560 บาท   

- จ่ายขาด 4,706,900 บาท  
- เงินยืม 157,074,660 บาท  

6.3 ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
    1. จัดซื้อแม่โค 270 ตัว 270 ตัว ร้อยละ 100  
    2. เบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนอาหารสัตว์ 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท (ร้อยละ 100) 
    3. เบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนรวบรวมมลูสัตว ์ 500,000 บาท 500,000 บาท (ร้อยละ 100) 

    4. ฝึกอบรมเกษตรกร 27 ราย 27 ราย (ร้อยละ 100) 
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กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
     1. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคและระบบโลจสิติกส์
ครบวงจรหว่งโซ่อุปทาน วิสาหกิจชุมชน 4 กลุ่ม 
1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
   
  
 
  
 1.2 ติดตามงาน 
 1.3 การก่อสร้าง/ปรับปรุงคอกกลาง 
                 1.3.1 ก่อสร้างคอกกลางเลี้ยงขุนต้นนำ้/กลาง
น้ำ (feedlot) ของเครือข่ายเกษตรกร 1 แห่ง (3 หลัง) 
                 1.3.2 ก่อสร้างอาคารที่พักและเก็บของ
เครือข่ายเกษตรกร 1 แห่ง (1 หลัง) 
                 1.3.3 ปรับปรุงคอกกลางเลี้ยงโคขุนต้นน้ำ/
กลางน้ำ (feedlot) ของเครือข่ายเกษตรกร 1 แห่ง (1 หลัง) 
          1.4 เลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน 
                1.4.1 เลีย้งโคก่อนขุน 
                1.4.2 เลีย้งโคขุน 

 
 

930 ราย 
 
 
 

 
4 ครั้ง 

 
1 แห่ง 

 
1 แห่ง 

 
1 แห่ง 

 
 

1,620 ตัว 
1,740 ตัว 

 
 

ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 
- กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรม

ปศุสัตว์ 370 ราย 
- เครือข่ายทั้ง 4 จังหวัด 560 ราย 

(เครือข่ายฯ ละ 140 ราย) 
 
 
      
   ปรับปรุงแล้วเสร็จ ร้อยละ 63 
  (คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์    
    2564) 
 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
 
371 ตัว ร้อยละ 22.90 
599 ตัว ร้อยละ 34.42 

     2. กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปและขยายโอกาส
ทางการตลาด บริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด 
        2.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
        2.2 สร้างห้องผลิต 
        2.3 สร้างห้องเย็น 
        2.4 อาคารจอดรถ 
        2.5 เลี้ยงโคก่อนขุนและจัดหาปัจจัยการผลิต  
        2.6 จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์  
        2.7 ซื้อโคขุนปลายน้ำเพื่อแปรสภาพ 
        2.8 ปรับปรุงฟาร์มโค พร้อมโรงเรือน และอุปกรณ์ 
 
 
 

 
 

1 แห่ง 
1 แห่ง 
1 แห่ง 
1 หลัง 

1,260 ตัว 
9 รายการ 
3,000 ตัว 

1 แห่ง 

 
 

 
  ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
 
 
987 ตัว ร้อยละ 87.33 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100 
1,961 ตัว ร้อยละ 65.37 
ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 100  

   3. ค่าใช้จ่ายการให้คำปรึกษาแนะนำการผลิตและ
การเลี้ยงโคเนื้อของกรมปศุสัตว์ (จ้างเหมา ติดตามงาน 
ฝึกอบรม) 

1,369,300 บาท 1,238,850 บาท ร้อยละ 90.47 

   4. งบประมาณที่เบิกจ่าย 157,074,663 บาท 123,650,049 บาท ร้อยละ 78.72 
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6.4 ผลการชำระคืน (ยังไม่ถึงกำหนดชำระ) 

งวดที่/ปีที่ 
แผนชำระ ผลการชำระ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

วันครบกำหนด จำนวนเงิน (บาท) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕  
6 
7 
8 

16 ก.พ. 64 
16 ก.พ. 65 
16 ก.พ. 66 
16 ก.พ. 67 
16 ก.พ. 68 
16 ก.พ. 69 
16 ก.พ. 70 
16 ก.พ. 71 

11,996,922.50 
23,805,245.38 
23,514,997.25 
23,224,749.10 
22,934,501.00 
22,644,252.88 
21,584,004.75 
17,818,919.63 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 

รวม  167,523,592.49 
- คงค้างชำระ 

167,523,592.49 บาท 
 
7. โครงการความม่ันคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) 

7.1 วันที่อนุมัติ 16 ธันวาคม 2562 วันเริ่มโครงการ 9 กรกฎาคม 2563 ระยะเวลา
ดำเนินงาน 9 ปี 

  7.2 วงเงินอนุมัติ 37,560,000 บาท 
-จ่ายขาด 1,090,000 บาท 
- เงินยืม 36,470,000 บาท 

7.3 ผลการดำเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 

 

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
    1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามกำกับดูแล
การดำเนินงานโครงการ การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค่าจ้างเหมาจัด
นิทรรศการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

- - การดำเนินการพิจารณาด้านข้อกฎหมายและ
ข้อบังคับของกรมปศุสัตว์ในการทำนิติกรรมสัญญาที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร กู้ ยื ม เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง ก ร ม 
ปศุสัตว์กับสหกรณ์ฯที่เข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว 
- อยู่ระหว่างการจัดสรรโอนเงินกู้ยืมให้กับสหกรณ์ฯ 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 31 
มกราคม 2564 

    2) เงินหมุนเวียนจัดหาข้าวโพดพร้อม
ฝักและวัตถุดิบอาหารสัตว์ ของสหกรณ์โค
นมกำแพงแสน จำกัด และสหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมาร์คสวนมะเดื่อ จำกัด 

20,000,000 บาท
สหกรณ์ท้ัง 2 แห่ง 

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรเงินจากกรมปศุสัตว์
ให้สหกรณ์ฯ 

    3) เงินจัดซื้อเครือ่งจักรกลสำหรับผลิต
อาหารผสมครบส่วนของสหกรณ์โคนม
กำแพงแสน จำกัด 
 

16,470,000 บาท 
8 รายการ- 

- อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสรรเงินจากกรมปศุสัตว์
ให้สหกรณ์ฯ 
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7.4 ผลการชำระคืน (ยังไม่ถึงกำหนดชำระ) 

ปีท่ี 
แผนชำระ ผลการชำระ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

วันครบกำหนด จำนวนเงิน (บาท)  
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
6 
7  
8 
9 

10 

8 ก.ค. 64 
8 ก.ค. 65 
8 ก.ค. 66 
8 ก.ค. 67 
8 ก.ค. 68 
8 ก.ค. 69 
8 ก.ค. 70 
8 ก.ค. 71 
8 ก.ค. 72 
8 ก.ค. 73 

- 
1,000,000 
6,647,000 
7,647,000 
9,647,000 
1,647,000 
2,470,500 
2,470,500 
2,470,500 
2,470,500 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

ปลอดการชำระ 
ยังไมถ่ึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 
ยังไม่ถึงกำหนด 

รวม  36,470,000 - คงค้างชำระ 
36,470,000 บาท 

 
จึงเสนอท่ีประชุมทราบ 
 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธาน ได้สอบถามว่า ตอนนี้มีโครงการไหน ที่มีปญัหาอยู ่
กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ได้ชี้แจงว่า โครงการ

จัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง (อ.ส.ค.) การก่อสร้างโรงเรือนตามแผนการดำเนินงานต้องแล้วเสร็จ ในวันที่           
1 มกราคม 2564 แต่มีปัญหาเรื่อง COVID-19 ตั้งแต่ปี 2563 ทำให้ขาดแรงงานในการก่อสร้าง ทาง อ.ส.ค. 
กำลังอยู่ในระหว่างการทำเรื่องขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งทางโครงการ
ได้เบิกเงินงบประมาณค่าก่อสร้างโรงเรือนออกไปหมดแล้ว และควรให้ฝ่ายเลขานุการฯ ลงไปติดตามผลการ
ดำเนินงาน เพราะว่าถ้าขยายระยะเวลาการดำเนินงานออกไปจะเสร็จทันตามแผนที่ขอขยายระยะเวลาหรือไม่ 
เพราะปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 กำลังระบาดระลอก 2 

ประธาน (นายฉันทานนท์ วรรณเขจร) ที่ประชุมรับทราบ  

มติที่ประชุม 
รับ ท ราบ  และให้ ติ ดต ามผลการก่ อส ร้ างโรงเรื อน ของโครงการจั ดตั้ งฟ าร์ม โคน ม 

ประสิทธิภาพสูงว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจำปี 2564 

 กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ประจำปี 2564 จำนวน 3 
แผนงาน โดยมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1) ดังนี้ 
 

แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1. แผนบริหาร

ความเสี่ยง 
1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้
หลักสูตร “การวางแผนการ
ผลิตและการตลาดสินค้า
เกษตร” 

- เพ่ือให้เกษตรกรผลิตสินค้า
ที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของตลาด 

- อยู่ในระหว่างการเตรียม      
ความพร้อมช่วงระยะเวลา       
ต.ค. 63 - ก.ย. 64 

 2. จัดสัมมนาการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

- เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ระหว่างเกษตรกร ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ในการผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพตรงตาม
ความต้องการของตลาด 

- เลื่อนจัดการสัมมนาการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจาก
สถานการณ ์COVID – 19 

 3. จัดการอบรมการเขียน
ข้อเสนอโครงการ และ
ขั้นตอนกระบวนการขอรับ
การสนับสนุนเงินให้แก่
เกษตรกรและหน่วยงาน
เกี่ยวข้องที่สนใจขอรับเงิน
สนับสนุน 

- เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ที่มี
ความประสงค์จะขอรับการ
สนับสนุนเงินกองทุนฯ มี
ความรู้ความสามารถในการ
เขียนโครงการได้อย่าง
เหมาะสม และเข้าใจใน
กระบวนการขั้นตอนการ
เสนอขอรับสนับสนุน
เงินกองทุนฯ 

- เลื่อนจัดการอบรมการเขียน
โครงการออกไปไม่มีกำหนด 
เนื่องจากสถานการณ์ COVID – 19 
กำลังดำเนินการจัดทำคลปิแนว
ทางการอบรมและประชาสัมพันธ์
กองทุนฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 

 4. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเว๊ปไซต์
กองทุนฯ 

- เพ่ือให้ข้อมูลโครงการมี
ความครบถ้วนทันสมัย และ
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 

- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 
 

 5. การติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดย
ศูนย์ประเมินผล และ
สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1-12 

- เพ่ือให้โครงการได้รับการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด ทำให้
ได้รับข้อมูลโครงการที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

- ได้ประสานขอความร่วมมือจาก 
สศท. ที่มีโครงการในพ้ืนที่ 

 6. จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนฯ 

- เพ่ือผลักดันให้โครงการที่มี
คุณภาพได้รับอนุมัติ 

- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

 7. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลเรื่องต่างๆ  
ของกองทุนฯ เพ่ือติดตามผล

- เพ่ือติดตามผลการ
ดำเนินงานกองทุนฯ อย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือรับทราบปัญหา
และอุปสรรคและหาแนว

- มีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการติดตาม
ประเมินผลเรื่องต่างๆ ของ
กองทุนฯ แล้ว เมื่อวันที่  
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แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
การดำเนินงานทุกไตรมาส ทางแก้ไขให้เกิดความ

เสียหายน้อยที่สุด 
24 ธันวาคม 2563  

 8. จัดประชุม
คณะอนุกรรมการแก้ไข
ระเบียบฯ 

- เพ่ือทบทวนระเบียบปฏิบัติ
ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ดำเนินงาน 

- คาดว่าจะมีการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการแก้ไขระเบียบฯ 
ในไตรมาสที่ 3 

 9. จัดทำเอกสารคู่มือการ
เขียนโครงการและให้
คำปรึกษาแนะนำ 
การเขียนโครงการ 

- เพ่ือให้ผู้รับบริการทราบ
ขั้นตอนกระบวนการ
ดำเนินการของกองทุนฯ 
และกองทุนฯ สามารถ
อนุมัติโครงการได้ตาม
เป้าหมาย 

- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
 

2. แผนเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. การดูแลและบำรุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย 

-  เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ได้รับการดูแล บำรุง 
รักษา ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 
- ระบบสารสนเทศมีข้อมูลที่
ถูกต้อง และทันสมัย 

- จัดจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ พร้อม
ดูแลระบบสารสนเทศของกองทุนฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
(พัฒนาต่อเนื่อง) 

- 1 ระบบ - ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล 
อย่างต่อเนื่อง  

 3. การปรับปรุงข้อมูลบน 
Website (ดำเนินการ
ต่อเนื่อง) 

- ข้อมูลที่เผยแพร่บน 
เว็บไซด์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธใ์ห้มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย และมี
รูปแบบการนำเสนอที่
น่าสนใจ 

- อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล
และออกแบบเว็บไซด์ให้มีความ
ถูกต้อง ทันสมัย และมีรูปแบบ
การนำเสนอที่น่าสนใจ 

 4. ระบบการวิเคราะห์
โครงการทางการเงิน
เบื้องต้น 

- การวิเคราะห์โครงการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
หลักวิชาการ 

- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

 5. ระบบการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นของ
ผู้สนใจขอรับการสนับสนุน
จากกองทุน 

- เพ่ือให้ผู้สนใจขอรับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ 
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นก่อนขอรับการ
สนับสนุน 

- ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่
เตรียมเสนอขอรับสนับสนุนจาก
กองทุนฯ ผ่านทาง e-mail 

 6. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการบริหารจัดการ
กองทุนฯ  

- เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 



49 
 

แผน แผนการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
3. แผนบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการวัด
และการประเมินผลการ
ดำเนินงาน 

- มีการกำหนดตัวชี้วัดระดับ
บุคคลและระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานรายบุคคลที่
ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่
ปฏิบัติงานให้กับกองทุน 

- อยู่ในระหว่างการจัดทำตัวชี้วัด
ระดับบุคคลและการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำปี 

 2. พัฒนาระบบการวางแผน
และการบริหารอัตรากำลัง 

- วางแผนและบริหาร
อัตรากำลังที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดย
ครอบคลุมทั้งในด้านจำนวน
และสมรรถนะของบุคลากร 

- ดำเนินการสรรหาบุคลากรครบ
ตามกรอบอัตรากำลังแล้ว 

 3. เสริมสร้างศักยภาพและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 

-บุคลากรได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีสมรรถนะตาม
ตำแหน่งงาน 
-บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
จัดทำ KM ที่ทันสมัย
สอดคล้องกับการใช้งานใน
กองทุนฯ 

- อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทำงานของบุคคล 

- บุคลากรเป็นคนดี คนเก่ง 
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีขวัญและ
กำลังใจที่ดี 

- อยู่ระหว่างดำเนินการอบรม
ออนไลน์และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธาน สอบถามว่ากองทุนฯ ได้จัดทำแผนการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ของกองทุนฯ ซึ่งมีจำนวน 

3 แผนงาน แผนบริหารความเสี่ยง เรื่องการจัดฝึกอบรมเป็นการอบรมให้เจ้าหน้าที่หรือไม่  
กรรมการ (นางอัญชนา ตราโช ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เป็นการจัดอบรม

เกษตรกรในช่วงเดือนมกราคม แต่ติดปัญหาเรื่องการระบาด COVID-19 จึงเลื่อนออกไป 
กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า ในส่วนของแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระหว่าง

พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเพ่ิมเติมข้อมูล และออกแบบให้มีความน่าสนใจ 
ประธาน กล่าวว่า มีแค่ 1 แผนที่ไม่สามารถทำได้ตามแผนคือ เรื่องของการฝึกอบรม ให้

ดำเนินการตามแผน หากติดปัญหาใดให้แจ้งคณะกรรมการบริหารฯ ทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบ และให้ดำเนินการตามแผน หากติดปัญหาใดให้แจ้งคณะกรรมการบริหารฯ ทราบ

ต่อไป
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 ฐานะทางการเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 
   กรรมการและเลขานุการ รายงานที่ประชุมว่า กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 – 2563 
รวมเป็นเงิน 918,000,000.00 บาท และตั้งแต่ปี 2549 – 31 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ได้อนุมัติเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนฯ รวมทั้งสิ้น 1,136,364,263.28 บาท แยกเป็น
เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 590,780,560.00 บาท และเงินจ่ายขาด 545,583,703.28 บาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีเงินสดจำนวน 112,889,844.68 บาท โดย
ในจำนวนนี้มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้กับโครงการต่าง ๆ ที่ได้อนุมัติแล้วตั้งแต่ปี 2549 – ปีปัจจุบัน จำนวน 
27,408,132.00 บาท ดังนั้น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ จะมีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 
85,481,712.68 บาท  

มติที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.7 การปิดบัญชีธนาคารออมสิน 
 กรรมการและเลขานุการ  รายงานความเป็นมาว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่   

22 ธันวาคม 2558 เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชำระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) ซึ่งมีแผนงานโครงการ e-Payment ภาครัฐ 
เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

 กระทรวงการคลังจึงได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการรับ – จ่ายเงินสดและเช็คเป็น
ระบบอิเล ็กทรอน ิกส ์แทน จ ึงได ้กำหนดแนวทางในการนำเง ินฝากคล ังและนำส่งคล ังในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับทุนหมุนเวียน 

 กรณีบัญชีเงินฝากธนาคารของทุนหมุนเวียนเป็นบัญชี เงินฝากธนาคารอ่ืนที่มิ ใช่
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพ่ิมอีก 1 บัญชี และขอใช้บริการ
นำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online สำหรับรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารอ่ืน เพ่ือใช้ในการนำเงินฝากคลังหรือนำส่งคลัง 

 กองทุนฯ ใช้บัญชีธนาคารออมสิน ในการจ่ายเงินและรับเงินจากโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ มาตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนฯ และต่อมามีคำสั่งให้โอนเงิน จ่ายเงิน และรับเงิน ผ่าน
ธนาคารกรุงไทยแทน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้หารือเบื้องต้นแล้ว เพ่ือให้การดำเนินงานด้าน
การเงินมีความคล่องตัวและประหยัดทรัพยากร จึงให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งไปยังโครงการต่างๆ ที่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนฯ ให้ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยแทนบัญชีธนาคารออมสินแล้ว ซึ่งจะปิดบัญชีธนาคารออมสิน
หลังจากสิ้นปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบ การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ กองทุนฯ จะทำการปิดบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  สาขา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลขที่ 001-1-0600257-7 เพ่ือใช้บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  สาขา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เลขที ่674-5-54517-9 แทน 

 จึงเสนอท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม 
รับทราบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการต่อไป
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ประธานกรรมการ ได้มอบนโยบายในการให้เงินช่วยเหลือโครงการต่างๆ ของกองทุนฯ ในอนาคต 

ขอให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง ให้จัดลำดับความสำคัญของ
โครงการ โดยมุ่งเน้นลดผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เป็นวงกว้าง ความสมารถ
ผลิตเพ่ือทดแทนการนำเข้า หรือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ให้พิจารณาเป็นลำดับแรกๆ อย่างไรก็ตาม เป้าหมาย
หลักของการให้เงินช่วยเหลือของกองทุนฯ ยังคงมุ่งเน้น เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบหรือกำลัง
จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าเป็นสำคัญ 

เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
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